
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 
บริษัท อารพ์ีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2562 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร ์3 ถนนวิภาวด-ีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 คน 
1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรญักลุ กรรมการ 
3. นายศภุพงศ ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการ 

5. นายประสทิธ์ิ  ธีรรตันบ์งกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสาวปณิชา พงษ์ศวิาภยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

(จ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้)
2. ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
3. บรษัิท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั – ผูล้งทะเบียน ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนน

เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรนีคร เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการทั่วไปสายบรหิารและการเงิน กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของ บรษัิท อารพ์ีซีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรอื “RPCG”) โดยรายงานว่า
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ช  าระแลว้ ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
จ านวน 1,304,664,125 หุน้ และในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี  ้มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทน 
รวมทัง้สิน้ 186 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้  527,098,767 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 40.40 ของทนุช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
ซึ่งจ านวนนีค้รบถว้นตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 34 ก าหนดว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ” 

ดงันัน้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองคป์ระชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ” และกลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
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เอกสารแนบ 1



 

เลขานกุารบริษัท กลา่วแนะน า คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจง้ว่าการประชุมในครัง้นีไ้ดม้ีผูเ้ขา้รว่มประชุมซึ่ง
เป็นตวัแทนจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และแจง้วา่บริษัทฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเสนอระเบียบวาระการประชมุและช่ือผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการดว้ย โดย
เผยแพร่หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
บรษัิท เป็นการลว่งหนา้บนเว็บไซตบ์รษัิทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ผลปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้
เสนอระเบียบวาระและช่ือผูใ้ดใหพ้ิจารณา พรอ้มกับชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออก
เสยีงลงคะแนนและวิธีปฏิบตัิว่า เอกสารประกอบการประชุมวนันี ้บริษัทฯ ไดท้ าการเผยแพรไ่วใ้นเวบไซต ์(website) ของ
บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีปฏิบตัินัน้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 36 ก าหนดวา่ผูถื้อหุน้รายหนึง่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่จ านวนหุน้หนึง่หุน้ และการลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชมุ ผูถื้อหุน้จะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้3 ทาง คือ เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพียงทางใดทาง
หนึง่เทา่นัน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้รายนัน้จะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ยกเวน้การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการท่ีไมถื่อวา่มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษ 

โดยชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 

วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 

วาระท่ี 8 
จะถือเอาเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 

สว่นวาระท่ี 2  
เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนน 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมลา่สดุ ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการ
ค านวณ และในการออกเสยีงลงคะแนน ในทกุๆ วาระผูถื้อหุน้ท่ีไมป่ระสงคท์ี่จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้รายดงักลา่วมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และถา้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น
หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนัน้  ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันทต์ามที่เสนอ แต่หากมีผูถื้อหุน้รายใดที่
ประสงคจ์ะคดัคา้น หรอื งดออกเสยีง ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จก
ใหใ้นขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

ในสว่นของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที่ไดร้บั จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง 
และผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ ในกรณีที่มีผูล้งคะแนนคดัคา้น หรือ งดออกเสียง เป็นจ านวนมาก บริษัทฯอาจด าเนินวาระการ
ประชมุถดัไปในระหวา่งที่รอผลการนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีที่การนบัคะแนนแลว้เสรจ็ 

8



 

ที่ประชุมรบัทราบ และเมื่อไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสจัจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วสวสัดีและยินดีตอ้นรบัทา่นผูถื้อหุน้ ที่เขา้มาประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2562 ก่อนที่จะเขา้สูว่าระการประชุม ตามที่ไดแ้จง้ข่าวผลของคดีกบั SET แลว้ จะขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ว่า เมื่อ
วนัที่ 29 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีค าสั่งเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 
78/2555 ทีใ่หบ้รษัิทฯตอ้งช าระคา่วตัถดุิบคอนเดนเสทเรสซิดิว งวดสดุทา้ยเป็นจ านวนเงิน 1,555 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
อตัรารอ้ยละ 9.375 ต่อปี  คิดจากเงินตน้จ านวน 1,518 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัยื่นเสนอขอ้พิพาท (18 พฤษภาคม 2555) 
จนกวา่จะช าระเสร็จแก่ ปตท.และมีค าสั่งยกค ารอ้งของปตท.ที่ขอใหบ้งัคบัคดี หากผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมใน
เรือ่งนีจ้ะขอเป็นวาระอื่นๆ และประธานท่ีประชมุ เริม่ด าเนินการประชมุโดยขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยบรษัิทฯ ไดท้ าการตรวจสอบรายงานการประชมุแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตามที่ที่ประชุมไดม้ีมติไวท้กุ
ประการ จึงไดจ้ัดท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีส  าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหนา้ 7 ถึง หนา้ 24 นอกจากนัน้ บริษัทฯไดเ้ผยแพร่ใน 
website ของบรษัิทแลว้ ตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้มา 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะสอบถามหรือเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 หรอืไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามหรอืเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมดงักลา่ว 
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 
โดยการลงมติในวาระนี ้ ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ซึง่ในวาระนี ้ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่มจ านวน 6,169,258 หุน้ ท าใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุมีหุน้รวมทัง้สิน้ 533,268,025 หุน้ 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 
ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561  ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 533,244,935 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 23,090 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 533,268,025 เสียง   

 
 
 

9



 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดก้ล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่ทราบธุรกิจของบริษัทฯมี 3 ธุรกิจ คือป้ัมน า้มนัที่บริหารจัดการโดย 
บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั (“PTEC”) ปัจจบุนัไดร้ว่มธุรกิจกบั ESSO ซึง่รายไดข้อง PTEC เป็นรายไดห้ลกัของบริษัทฯ และ
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ที่บรษัิทไปรว่มลงทนุกบั บมจ.สมัมากร (“SAMCO”) และคลงัน า้มนัที่เกาะสชีงัของ บรษัิท ไทยพบัลิคพอรต์ 
จ ากดั (“TPP”) โดยรวมคาดวา่กิจการของบรษัิทฯ เริม่ดีขึน้ ตามมตทิี่ประชุมผูถื้อหุน้ของสมัมากร บริษัทจะไดร้บัเงินปันผล
หุน้ละ 0.07 บาท จากการที่บริษัทไดร้บัปันผลมาทกุปีจากการลงทนุในบริษัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2556 ที่
ผ่านมา ซึ่งบางปีบริษัทฯไดร้ับปันผลถึง 2 ครัง้ โดยภาพรวมก็ใหปั้นผลมาทุกปี ซึ่งทีมงานสมัมากรก็ไดป้รบัปรุงการ
บริหารงาน มีการพฒันาดีขึน้เรื่อยๆ ในสว่นของคลงัน า้มนัก็มีปันผลมาทุกปีเหมือนกนั ปีนีไ้ดม้ีผูเ้ช่าเต็มหมดทุกถงัเกือบ 
100% แต่จะมีเพียงถงัเล็กที่อาจใชไ้ม่ได ้เพียงแต่ว่ารายการหลงัๆ เขาอาจจะยงัไม่ไดเ้ซ็นสญัญาเป็นทางการแต่เขาไดใ้ช้
และจ่ายเงินกันแลว้ โดยรวมของบริษัท ไทยพบัลิคพอรต์ จ ากัด ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ค่าเช่าในระยะยาวมีแต่จะเพิ่มขึน้
ตามที่ตกลงกนัไวก้บัผูเ้ช่า อย่างค่าเช่าปัจจุบนัจะมีอายปุระมาณ 3 ปี หลงัจากนัน้ก็คงมาเจรจาอีกครัง้หนึ่ง ในส่วนของ
ป๊ัมน า้มนั จะขอมอบหมายให ้นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลกัของบรษัิทฯ โดยจะมีการขยายสถานีบรกิารน า้มนัรว่มกบั ESSO ตลอดเวลา โดยไดร้ายงานรายละเอียดใหท้ราบ ดงันี ้

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ไดร้ายงานว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุของ PTEC หลงัจากที่ไดร้ว่มลงนามเป็นพนัธมิตรกบั ESSO โดยเปลี่ยนจากป๊ัมน า้มนัเพียว
เดิมไปใชโ้ลโกข้อง ESSO ซึ่งในปีที่ผ่านมาไดม้ีการปรบัปรุงไปทัง้หมดในสญัญาแรกที่ท  ากับ ESSO คือ 49 สาขา และ
ระหวา่งปีขยายสาขาใหมเ่พิ่มขึน้  

ราคาน า้มนัดิบหรือราคาน า้มนัส าเร็จรูปมีความผนัผวนไม่มาก โดยมีแค่ 1-2 ช่วง คือประมาณเดือนมิถนุายน 
และกนัยายน ท่ีมีราคาน า้มนัสงูขึน้จากสภาวะของโอเปคหรอืสหรฐัอเมรกิา ซึง่ท าใหม้ีผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาขาย
ปลกีในประเทศแตไ่มม่ากนกั เนื่องจากในช่วงที่ราคาน า้มนัสงูรฐับาลก็มีนโยบายขอความรว่มมือรวมทัง้เรื่องของมาตรการ
ภาษีที่จะควบคุมไม่ใหร้าคาน า้มันส าเร็จรูปในประเทศสูงขึน้ไปมาก จะเห็นไดจ้ากค่าการตลาดในช่วงกลางปีที่แลว้ 
โดยเฉพาะของดีเซล มีค่าการตลาดที่ต  ่าลงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดทา้ยของปีเป็นโอกาสที่ค่าการตลาด
คอ่นขา้งดีโดยปรบัตวัขึน้ไปถึง 2 บาทเศษๆ สว่นราคาโดยรวมก็เหมือนกนัคือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

สว่นยอดขายน า้มนัในประเทศที่ขายผ่านสถานีบริการทัง้ประเทศยงัคงเพิ่มขึน้อยู่ คือเพิ่มขึน้อยู่ที่ 2.57% โดย
น า้มนัดีเซลมียอดขายเพิ่มขึน้ 3% และน า้มนัเบนซินมียอดขายเพิ่มขึน้ 2% จากค่าการตลาดในระยะหลงัค่อนขา้งดี เมื่อ
หลายปีก่อน ท าใหผู้ใ้หบ้ริการสถานีบริการทกุ brand มีความตัง้ใจในการขยายจ านวนสถานีบริการน า้มนั จะเห็นว่ายอด
รวมของจ านวนสถานีบริการน า้มนัปีที่แลว้เพิ่มขึน้ 6% โดยในปีที่แลว้ ESSO ขยายสาขาเพิ่มขึน้มากถึง 65 สาขา โดย
เพิ่มขึน้จากสว่นท่ีเป็น PTEC เป็นสว่นใหญ่ จะเห็นว่าจ านวนสถานีบริการของ ESSO ในประเทศมีสว่นแบ่งทางการตลาด 
13% เป็นคิดเป็นอนัดบั 3 รองจาก ปตท.และบางจาก  

ส าหรบัการเปลี่ยนเป็นแบรนด ์ESSO ตามสญัญาแรกลงนามไว ้49 สาขา เพิ่มโอกาสที่ท  าใหก้ารเจรจาเพื่อ
ขยายสถานีบริการใหม่หลายอย่างท าไดส้ะดวกขึน้ ท าให ้ณ สิน้ปี 2561 PTEC มีสถานีบริการที่เป็น ESSO ทัง้หมด 57 
สาขา โดยสว่นใหญ่อยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และยอดขายน า้มนั 67% เป็นดีเซล สว่นท่ีเหลอือีก 33% เป็นเบนซิน 
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ยอดขายปลีกน า้มัน PTEC ปี 2561  
 

 

 

จากยอดขายในรูปขา้งตน้เป็นการเปรียบเทียบยอดขายของปี 2560 และปี 2561 จะเห็นไดว้่าภายหลงัจาก
เปลีย่นมาเป็นแบรนด ์ESSO ยอดขายในเดือนธนัวาคม 2561 เพิ่มขึน้ถึง 90% ซึง่มาจาก 2 สว่น ไดแ้ก่จ านวนสถานีบริการ
น า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ และจากยอดขายที่เพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแบรนดเ์ป็น ESSO อยา่งไรก็ตามในระหว่างปียอดขายยงัเพิ่มขึน้
ไมม่าก เนื่องจากเป็นการทยอยปรบัปรุงสาขา โดยมีการปิดสาขา เนื่องจากตอ้งขยายถงัน า้มนัเพื่อรองรบัลกูคา้ที่จะเพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ปรบัปรุงภาพลกัษณ ์เพื่อเปลีย่นรูปแบบใหด้ีขึน้ ดงันัน้ยอดขายเฉลีย่ทัง้ปีจึงเพิ่มขึน้เพียง 30%  

 

Throughput เปรียบเทยีบ 2560 - 2561 
 

 
 

ในดา้นปริมาณขายเฉลี่ยต่อสาขาก็เช่นกนัหากเปรียบเทียบสาขาเดิมและภายหลงัเปลี่ยนเป็นแบรนด ์ESSO 
จะเห็นว่าปริมาณขายเฉลี่ยต่อสาขาในเดือนธันวาคมจะสงูขึน้ประมาณ 60% ส าหรบัการลงทุน PTEC มีนโยบายใชเ้งิน
ลงทนุใหน้อ้ยที่สดุเพื่อเปลีย่นสถานีบริการเป็นแบรนด ์ESSO ตวัอย่างเช่นสาขาที่รงัสิตคลอง 2 ซึ่งเดิมสรา้งเป็นป๊ัมปีกนก 
ไดม้ีการขออนมุตัิจาก ESSO เพื่อไมร่ือ้รูปแบบเดิมออกทัง้หมด ซึ่งจะตอ้งใชเ้งินลงทนุสงูมาก ภายหลงัจากปรบัปรุงสถานี
บริการไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างดี มีจ านวนลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการเพิ่มขึน้มากจากช่วงก่อนหนา้นี ้ดว้ยความ
เช่ือมั่นในแบรนดแ์ละโปรแกรมส่งเสริมการขายของ ESSO ที่ถูกใจผูบ้ริโภค  จึงเห็นไดว้่าแนวโนม้ของการเปลี่ยนเป็น       
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แบรนด ์ESSO ไดร้บัการตอบรบัที่ดีและสรา้งความพึงพอใจในระดบัหนึ่ง เพียวพลงังานไทยเช่ือมั่นว่าในปี 2562 นีจ้ะ
สามารถเพิ่มสถานีบรกิารและเพิ่มปรมิาณขายในแตล่ะสาขาใหส้งูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา  

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม เก่ียวกบัผลการด าเนินงานว่า “จากรายงานประจ าปีนีห้นา้ที่ 31 

จะบอกวา่เราขายได ้121.3 ลา้น จาก 57 สาขา เฉลีย่แลว้ตอ่สาขาสามารถขายไดป้ระมาณที่ 170,000 ลติรตอ่เดือน ผมไป
ดขูอ้มลูของกรมธุรกิจพลงังานออกมาวิเคราะหแ์ลว้ ทราบหรอืไม ่ESSO ขายไดก่ี้แสนลติรตอ่เดือน ทราบหรือไม่ครบั เขาขาย
ได ้725,000 ลติรตอ่เดือน” 

ประธานฯ ถามวา่ หมายถึงป๊ัมของ ESSO ใช่หรอืไม ่เฉลีย่ไมน่า่จะถึง 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ลองไปดใูนกรมธุรกิจพลงังานครบั เขาจะมีขอ้มลูที่ขายน า้มนั

ได ้ขอ้มลูจ านวนป๊ัม ออกมาก็แค่หารครบั แค่นัน้เองไม่ยาก จะเห็นว่าเฉพาะ ESSO เขาขายไดท้ี่ 725,000 ลิตรต่อเดือน 
ของ PTEC ขายไดท้ี่ 170,000 ลติรตอ่เดือน ตา่งกนัประมาณ 4 เทา่กวา่ๆ ช่วยอธิบายดว้ยครบัวา่ท าไม” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่าตวัเลขของกรม
ธุรกิจพลงังานว่าน่าจะเป็นยอดขายทกุช่องทางของ ESSO แต่หากแยกเฉพาะขายปลีกหนา้ป๊ัม ESSO แจง้ลกูคา้ว่ามี
ยอดขาย 400,000 กว่าลิตรต่อเดือน ส่วนของ PTEC  หากพิจารณายอดขายภายหลงัปรบัปรุงสถานีบริการเสร็จแลว้
ยอดขายเฉลีย่อยูท่ี่ 230,000 ลติรตอ่เดือน แตท่ี่ค  านวณได ้170,000 ลติรตอ่เดือน เนื่องจากการหยดุขายจากการปิดป๊ัมใน
บางช่วง และการปรบัปรุงสถานีจึงมียอดขายลดลงบางช่วง และสาเหตทุีย่อดขายตา่งกนัอีกประการคือ เรือ่งของ Location  
ESSO ก็มีสาขาที่ยอดขายนอ้ยและยอดขายมาก ของ PTEC ก็เช่นกนัคือบางสาขามียอดขายอยู่ประมาณ 150,000 ลิตร
ตอ่เดือนและบางสาขายอดขายสงูสดุอยูท่ี่ 700,000 ลติรกวา่ตอ่เดือน เพราะฉะนัน้ปัจจยัเรื่อง Location มีสว่นส าคญัที่จะ
ท าใหป้รมิาณขาย มากหรอืนอ้ย 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “เฉลี่ยของเรามีโอกาสขึน้ไปถึง 400,000 เท่า ESSO 
หรอืไมค่รบั” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่า หากเป็นสถานี
บรกิารในสญัญาที่ไดล้งนามแลว้ยอดขายไมน่า่จะสงูถึง 400,000 ลติรตอ่เดือน แต ่ณ ขณะนีส้าขาใหม่ๆ  ที่เจรจากบั ESSO 
มีนโยบายจะหา Location ที่ยอดขายสูงเป็นหลกั โดยในปี 2562 นีม้ีแผนจะสรา้งสถานีบริการแห่งใหม่ที่มียอดขาย 
500,000 ลิตรต่อเดือนขึน้ไป โดยจะไม่ขยายสาขาที่มียอดขายนอ้ย อย่างไรก็ตามสาขาเดิมที่มีอยู่ยอดขายถวัเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 200,000 ลติรตอ่เดือน นา่จะขึน้ไปสงูถึง 250,000 ลติรตอ่เดือน แตส่าขาใหม่ๆ ที่ PTEC จะขยายเพิ่มจะพิจารณา
จากยอดขาย ถา้เดิมเป็นสถานีบรกิารอยูแ่ลว้ยอดขายประมาณ 300,000 ลติรตอ่เดือน แตถ่า้เป็นการสรา้งใหมจ่ะเป็นสาขา
ที่ยอดขาย 500,000 ลติรตอ่เดือนขึน้ไป เพราะฉะนัน้เมื่อมีสถานีบริการใหม่ที่ยอดขายสงูเพิ่มขึน้จะช่วยใหย้อดขาย PTEC 
โดยรวมสงูขึน้ ตวัอยา่งเช่นสถานีบรกิารในอมตะสามารถขายไดเ้กือบ 800,000 ลิตรต่อเดือน  PTEC มีสาขาที่ขายไดม้าก
และไดน้อ้ยกวา่ยอดขายเฉลีย่ของ ESSO สถานีบรกิารเดิมที่มีอยูใ่นตา่งจงัหวดับางแหง่อาจมียอดขายเพิ่มขึน้แตไ่มม่ากนกั 
และบางแหง่มีขนาดเลก็แตล่กูคา้หลกัของ ESSO เป็นรถใหญ่ท าใหอ้าจจะไมส่ะดวก ก็อาจท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ไดไ้ม่มาก  
PTEC จึงมีนโยบายที่จะขยายสถานีบรกิารใหม่ๆ  ที่มียอดขายที่สงูกวา่ยอดขายเดิม  

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่  “แสดงวา่เตรยีมตวัขยายแลว้” 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่า ขณะนีม้ีอยู่ใน 

Pipeline แลว้ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ “ผมเดาวา่ PTEC จะใชเ้งินลงทนุเพิ่มประมาณ 330 ลา้นบาท”  
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นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ใหข้อ้มลูวา่ การขยายสาขาใหม่
จะตอ้งมีเงินลงทนุเพิ่ม 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ผมเดาวา่เงินลงทนุ 330 ลา้นบาทนีค้งกูย้ากจะท าอยา่งไร” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ใหข้อ้มลูว่า การลงทนุบางสว่น

ใชเ้งินสนบัสนนุจาก ESSO  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ตอนนีผ้มเห็นว่ามีเงินสดที่ ESSO 290 ลา้นบาท จะมี

เพิ่มอีกใช่หรอืไมค่รบั” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ใหข้อ้มลูว่า ในการขยายสาขา

ใหมแ่ตล่ะแหง่ ESSO ก็จะมีเงินสนบัสนนุให ้
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “อนันีเ้ป็นเงินใหเ้ปลา่หรอืครบั” 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่า เงินสนบัสนุน

ดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา ซึง่จะผกูพนักบัปรมิาณน า้มนัที่ซือ้จาก ESSO 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ขอพดูเรือ่งนีเ้ลยละกนัครบัวา่ ผมติดใจตัง้แตปี่ที่แลว้ คือ 

ESSO ให้เงินมา 270 ลา้นบาท ทางเขาตอ้งบันทึกบัญชี ผมมองว่าอยู่ในส่วนของเงินกู้ ผมเดาว่าตอ้งเป็นเงินที่มี
ผลตอบแทนของดอกเบีย้ ช่วยอธิบายไดห้รอืไมค่รบั” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่า เงินสนบัสนุน
ดงักลา่วไม่ใช่เงินกู ้ตามที่ไดอ้ธิบายไปเมื่อปีก่อนคือการซือ้น า้มนัจาก ESSO ทกุลิตร ESSO จะคิดค่า Brand Premium 
ดงันัน้เมื่อ PTEC ขายน า้มนัไดม้ากขึน้จะท าให ้ESSO ไดเ้งินค่า Brand Premium คืนไปมากขึน้ดว้ย ซึ่งเง่ือนไขดงักลา่ว 
ESSO ไดค้  านวณปรมิาณสั่งซือ้ขัน้ต ่าไวแ้ลว้ ในฝ่ังของ ESSO การไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบ Brand Premium จึงเป็นที่
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินสนบัสนนุที่ใหแ้ก่ PTEC สว่นในฝ่ัง PTEC ก็มีความรบัผิดชอบที่จะตอ้งซือ้น า้มนัจาก ESSO 
ตามขอ้ตกลง 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ผมฟังแลว้เหมือนเงินกู ้แต่ผมติดใจแค่ประเด็นเดียวคือ 
ดอกเบีย้จะเท่าไร ไดค้ิดหรือไม่ ลกัษณะที่คุณอธิบายมาผมพอนึกออกแลว้ เขาคงประมาณการไวว้่าปีๆหนึ่งเราจะขาย
ประมาณเท่าไร ค่า premium ตรงนีร้วมกันแลว้คิด accumulate ไป ผมอยากถามว่า yield ตรงนีก่ี้เปอรเ์ซ็นต ์เขาคง
ค านวณของเขาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผมแค่อยากถามวา่ yield ตรงนีก่ี้เปอรเ์ซ็นต”์ 

ประธานฯ กลา่วเสรมิวา่ PTEC ไมท่ราบวา่ ESSO ไดม้ีการคิดดอกเบีย้เทา่ไหรห่รอืไม่ แต่เงินสนบัสนนุที่ ESSO 
ใหม้าตามสญัญา ESSO ไมไ่ดค้ิดดอกเบีย้จากเงินสนบัสนนุดงักลา่ว  ESSO อาจจะคิดผลตอบแทนจาก PTEC ในรูปแบบ
ปรมิาณที ่ESSO ค านวณไวแ้ลว้ แตป่ระเด็นคือ ทัง้ปรมิาณและราคาดงักลา่วท าใหธุ้รกิจ PTEC ด าเนินตอ่ไปไดห้รอืไม ่

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “ประเด็นที่ผมถามคือว่า ถา้ลกัษณะของเงินที่ใหม้า
เปรยีบเสมือนเงินกู ้และสิง่ที่เขาคิดบน yield เปอรเ์ซ็นตห์นึง่ ถา้เปอรเ์ซ็นต์ๆ นัน้ ผมบอกวา่มนัคือ 12% ก็ไมม่ีใครที่น่ีรูว้า่มนั
คือ 12% หรอืเปลา่ ถกูมั๊ยครบั คือคณุก าลงัใชเ้งินโดยที่คณุไมรู่ว้า่ดอกเบีย้ของมนัเทา่ไร” 

นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสรมิวา่ เงินสนบัสนนุนีส้ามารถเปรยีบเทียบ
ไดก้บัการสรา้งโรงงานแห่งหนึ่งและมีบริษัทขายวตัถุดิบใหเ้งินสนบัสนนุ แต่มีขอ้ผกูพนัว่าบริษัทที่สรา้งโรงงานจะตอ้งซือ้
วตัถดุิบของบริษัทขายวตัถดุิบในปริมาณที่ตกลงรว่มกนัไว ้การลงบญัชีของบริษัทที่สรา้งโรงงานสามารถท าได ้2 แบบคือ 
เงินสนบัสนนุสรา้งโรงงานเปรียบเสมือนส่วนลดรบัล่วงหนา้ โดยมีค่า premium ประมาณ 23 สตางคต์่อลิตร ดงันัน้เงิน
สนบัสนนุนีจ้ึงเหมือนกบัสว่นลดรบั ซึง่ก็คือคา่ premium  
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นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวว่า “ถูกตอ้งครบั แต่ประเด็นที่ผมถาม คือว่าในที่นีม้ีใครทราบ
หรอืไมว่า่ yield ตรงนัน้ก่ีเปอรเ์ซ็นต”์ 

นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหข้อ้มลูวา่ ทีค่  านวณไดป้ระมาณ 6%  
ประธานฯ สอบถามถึงสาเหตทุี่นายกลุเชษฐ์ ทองผิว ตอ้งการทราบอตัราผลตอบแทนที่ 6%  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉันทะ ตอบว่า “คือดอกเบีย้เงินกู้เท่าไร และใช้เงินผ่อนจ่าย ESSO ตรงนีก็้

เหมือนเป็นเงินกูอ้ีกรูปแบบหนึง่ถกูมั๊ยครบั แคน่ัน้เอง อยากรูว้า่ฝ่ายจดัการรูต้วัอยูห่รอืไมว่า่ใชเ้งินกูเ้ทา่ไรก่ีเปอรเ์ซ็นต”์ 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั อธิบายเพิ่มเติมว่าฝ่ายจดัการ

ทราบวา่การรบัเงินสนบัสนนุและจ่ายเงินค่า Brand Premium ใหแ้ก่ ESSO คิดเป็นการจ่ายผลตอบแทนเท่าไหร ่อย่างไรก็ตาม
สญัญาที่ PTEC ลงนามรว่มกบั ESSO มีเง่ือนไขที่ตอ้งรกัษาความลบัในสญัญา จึงมคีวามจ าเป็นท่ีอาจไมส่ามารถใหข้อ้มลู
ตรงๆ กบัทา่นผูถื้อหุน้หลายๆ ทา่นที่สอบถามมา จึงตอ้งขออภยัไว ้ณ ที่นีด้ว้ย  นอกจากนี ้ESSO ยงัลงนามสญัญาลกัษณะ
นีก้บั PTEC เพียงรายเดียวในประเทศไทยดงันัน้จึงตอ้งรกัษาเป็นความลบัเพื่อไมใ่หก้ระทบกบัลกูคา้รายอื่นของ ESSO 

นางพิมสริ ิป่ินรอด ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “ไมท่ราบสญัญาที่เราท ากบั ESSO เราผกูกนัก่ีปีคะ แลว้ผา่นมาก่ีปีแลว้” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั ใหข้อ้มลูวา่ สญัญาผกูพนัเฉลี่ย 

15 ปี โดยผา่นมาแลว้ 1 ปี 
ประธานฯ กลา่ววา่ การท าธุรกิจรว่มกบั ESSO เป็นเรือ่งทีด่ี สถานการณข์อง  RPC เปลีย่นไปมาก คาดว่าอีก 1-2 ปี 

ตวัเลขผลประกอบการจะแสดงใหเ้ห็น 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “ผมดจูากรายงานประจ าปี หนา้ที่ 6 ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน ก่อน

อื่นตอ้งบอกว่าผมถือหุน้ RPC มานานพอสมควร ตน้ทนุตวัเลขผม 2 หลกั แต่ผมก็ยงัถืออยู่และยงัไม่ไดข้ายออกเลย และ
อยากพดูในวาระนีเ้พราะว่าไม่มีการลงมติในวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ตอ้งการใหข้วญัและก าลงัใจกบัทางทีมงาน RPC 
สิง่หนึง่ที่อยากใหผู้ถื้อหุน้ไดด้ผูลประกอบการตัง้แตปี่ 2559  ปี 2560 ปี 2561 และความเป็นมาของ RPC เราขาดทนุต่อหุน้ 
5 สตางค ์3 สตางค ์1 สตางค ์ผมเช่ือว่าทางฝ่ายจดัการคงไม่อยากใหม้ี 1 สตางคด์ว้ยซ า้ไป แต่ก็คงจะสดุวิสยั ที่มาของ 
RPC จากการที่เราไดค้อนเดนเสทจากอะโรเมติกส ์มากลั่นเป็นน า้มนัดีเซล แลว้มาท าการตลาด ท าป๊ัม ผมก็เป็นผูถื้อหุน้ 
ESSO เหมือนกนั แลว้ก็มีบางอย่างที่ไดค้ยุกบั ESSO ไว ้แมก้ระทั่ง president คนก่อน เขา so proud มากในรายงาน
ประจ าปี เขาช่ืนชม ผมก็บอกวา่ความช่ืนชมตอ้งเป็นผมเป็นคนพดู ไมใ่ช่ทาง management มาช่ืนชมในผลงานตวัเอง ซึง่ปี
นัน้เขาไมไ่ดจ้่ายปันผลผม แลว้เขาก็ดีขึน้มาใน 3 ปีตอ่มา ดงันัน้ ผมเช่ือวา่โอกาสของ RPC เดินมาถึงจุดนี ้จากจุดที่ผมเช่ือ
วา่ไมรู่จ้ะท าธุรกิจอะไร โรงกลั่นไมม่ีวตัถดุิบในการกลั่นน า้มนัดเีซล ธุรกิจป๊ัมตอ้งไปหาน า้มนั ตอ้งควบคมุคณุภาพน า้มนั ซึง่
ผมเช่ือว่าหลงัจากตรงนีต้่อไป ป๊ัมที่เห็น สไลดเ์ป็นสีเขียวๆ market share ตรงนัน้ ผมคิดว่าบางทีเราอาจไปแทนที่ตรงนัน้
ดว้ยซ า้ไป เพราะเขาเริม่หลงัเราดว้ยซ า้ไป ซึง่ตรงนีผ้มขออนญุาตใหก้ าลงัใจในสิง่ที่ไดท้  าแลว้ก็ท าใหด้ีขึน้ ขอบคณุมากครบั” 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “สกัครูผ่มถามว่า PTEC ที่จะใชเ้งินลงทนุเพิ่ม 330 ลา้น 
ตวัของผมเองอยากทราบวา่ใช่หรอืไม ่ในอนาคตใกล้ๆ  ปีสองปีนี ้และเอาเงินจากไหนครบั” 

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั อธิบายวา่ จ านวนเงินท่ีใชน้า่จะ
ใกลก้บัท่ีผูถื้อหุน้ค านวณได ้โดยมีแหลง่เงินทนุจาก 3 สว่นหลกัไดแ้ก่ เงินสนบัสนนุจาก ESSO สนบัสนนุ การยืมกู ้และการ
สนบัสนนุจากบรษัิทแม ่

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ “จรงิๆ 330 ผมมองวา่มาจาก RPC อยา่งเดียวดว้ยซ า้” 
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นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด อธิบายเพิ่มว่า เงินลงทุนไม่
ไดม้าจาก RPC เท่านัน้ โดยในปีที่แลว้ PTEC ใชเ้งิน RPC ไม่มาก เงิน 140 ลา้นบาท คือทนุจดทะเบียนของ PTEC ตัง้แต่
เริม่ตน้บรษัิท 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “145 คือเงินกู”้  
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด อธิบายว่า เงินกูใ้นปี 2561 

เพิ่มขึน้เพียง 50 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูจ้าก RPC  
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วว่า “จาก 50 เป็น 145 ก็รวมแลว้อยูท่ี่ประมาณ 285 ลา้น” 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามเรือ่งผลการด าเนินงานวา่  “EBITDA เทา่ไรครบั” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั อธิบายว่า ในปี 2561 PTEC มี

ผลการด าเนินงานขาดทนุ โดยมี EBITDA เป็นบวกในไตรมาสสดุทา้ย ทัง้นีเ้นื่องจากระหว่างปีมีการปรบัปรุงสถานีบริการ
จึงท าใหย้อดขายในช่วงปรบัปรุงหายไปค่อนขา้งสงูและไม่ไดต้ามเป้าหมาย แต่เพิ่มขึน้เต็มที่ในไตรมาสสดุทา้ย ดงันัน้ผล
ประกอบการปีนีจ้ะดีขึน้กวา่ปีก่อน  

  นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ช่วยบอก EBITDA เท่าไรครบั คือเมื่อปีที่แลว้ผมก็ถาม
หนา้ที่ 11 วรรคที่ 4 ผมถามว่า PTEC รายได ้ก าไรเท่าไร สองวรรคต่อมาคณุกนกพรฯ ก็ตอบผมว่ารายได ้2,200 ลา้น แต่
ไม่ไดบ้อกผมว่าก าไรเท่าไร ผมอยากถามว่า EBITDA เท่าไร และ ESSO ให ้commit volume ถา้ไม่ถึง volume จะเป็น
อยา่งไร ถา้ถึง volume จะเป็นอยา่งไร ตรงสว่นนีส้ญัญาเปิดเผยไดห้รอืไม่ครบั 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การลงรายละเอียดดงักลา่วจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ต่อย่างได และไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากตอ้งรกัษาความลบัของสญัญาตามที่ตกลงรว่มกบั ESSO  

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กล่าวต่อว่า “ไม่เป็นไรครบั เพียงอยากทราบว่าจะมีความเสี่ยงอย่างไร
บา้งในการท่ีตอ้ง commit volume ครบั” 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ โดยหลกัคือตอ้งซือ้ใหค้รบตามปริมาณขัน้ต ่าที่ตกลงรว่มกนั โดยในปีแรกนี ้PTEC สามารถ
ขายไดเ้กินกวา่ปรมิาณขัน้ต ่าที่ตกลงรว่มกนัแลว้  

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “เพิ่มขึน้ในแตล่ะปีใช่หรอืไมค่รบั” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั อธิบายวา่ ปรมิาณขัน้ต ่าจะเป็น

ปรมิาณรวมของทกุสาขา 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามต่อว่า “แลว้เขาวางแผนใหเ้ราอยู่ในถ่ินภธูรอยู่แลว้หรือครบั ถา้คณุ

บอกว่าขายได ้170,000 ลิตรต่อเดือน แลว้เขาก็สามารถ meet volume ที่เขาตอ้งการอยู่แลว้เขาก็ไม่ไดต้อ้งใหเ้ราเป็น 
ESSO ทีข่ายได ้400,000 ลติร เขาหลอกใชเ้ราใหข้ายอยูใ่นภธูรหรอืเปลา่ครบั” 

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เพียวพลงังานไทย จ ากดั อธิบายว่า การก าหนดปริมาณ
ซือ้ขัน้ต ่าในแต่ละปีในสญัญา จะพิจารณาดว้ยว่าปีแรกเป็นปีที่มีการปรบัปรุงปริมาณซือ้จะต ่า ดงันัน้จะเจรจาร่วมกันว่า
ปรมิาณขัน้ต ่าควรเป็นเทา่ไร ภายหลงัจากที่ปรบัปรุงสถานีบรกิารเรยีบรอ้ยแลว้จะมียอดขายแตล่ะปีที่จะตอ้งท าใหถ้ึง 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ขอชีแ้จงวา่ “ที่ผมมองวา่ PTEC นา่จะตอ้งการเงินลงทนุเพิ่มอีก 300 ลา้นนี ้
ดจูากเงินลงทนุท่ีในบรษัิทรว่มเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 ลา้น ณ ตอนนี ้PTEC มีที่ไปลงแลว้ 140 กบัเงินกูอ้ีก 145 รวมเป็น 
285 ผมมองวา่เงินลงทนุชั่วคราวที่ 180 ที่สามารถใสเ่ขา้ไปได ้แปลว่า RPC ตอ้งการเงินประมาณ 330 กว่า ที่จะใสเ่ขา้ไป
ใหก้บั PTEC ถา้เกิดมองว่าจะใสเ่ขา้ไปเท่ากบับริษัทรว่มทั่วๆไป ผมเลยเดาว่าตอ้งการเงินอีก 330 ลา้น ค าถามผมคือว่า
เดี๋ยวได ้EBITDA ตอบเลยแลว้กนั” 
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นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากัด ใหข้อ้มูลว่า ในปี 2561 
EBITDA ติดลบประมาณ 11 ลา้นบาท โดยในไตรมาสสี่มี EBITDA เป็นบวก โดยในช่วงการปรบัปรุงตอ้งหยดุขาย ซึ่งบาง
สถานีบรกิารมีการหยดุขายประมาณ 6 เดือน ดงันัน้จึงติดลบ  

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามเพิ่มเติมว่า “Projection EBITDA ของปีนี ้EBITDA ของ PTEC สงู
กวา่ 65 หรอืไม ่ที่ Projection ไว ้เพราะถา้เกิดสงูกวา่คณุจะ commit ที่คณุพดูเรื่อง IRR 12% เมื่อปีที่แลว้กบัผมได ้ถา้เกิด
จะลงทนุ 330 ลา้นอยา่งที่วา่ครบั” 

ประธานฯ อธิบายวา่ บรษัิทไมไ่ดพ้ิจารณาที่ผลตอบแทนจะได ้65 ลา้นบาทหรือเท่าไร แต่นโยบายผลตอบแทน 
IRR 12% ที่ไดเ้รยีนเมื่อปีที่แลว้ยงัคงมีอยู ่ซึง่ขณะนีไ้ด ้IRR เกิน 12%  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ไดก้ลา่ววา่ “การประชมุ RPCG แตม่าคยุ PTEC งบ consolidate”  
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เนื่องจาก PTEC เป็นธุรกิจหลกั จึงควรลงรายละเอียด 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาผมดว้ยในรายละเอียดอยากรบกวนใหค้ยุกนัหลงั

ไมลแ์ลว้ off record ไดห้รอืไมค่รบั” 
นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมว่า ไม่ถือเป็นการรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

เนื่องจากผูถื้อหุน้มีสทิธิถาม เพียงแตข่อใหอ้ยูใ่นกรอบ 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ไดก้ลา่ววา่ “แตเ่ป็นสทิธิผม เนื่องจากเป็นวาระที่ 2 เองครบั ก่ีโมงแลว้ครบั และ

จรงิๆแลว้ ถา้ด ูEBITDA ดจูากในงบของผูส้อบตรงนีง้บก าไรขาดทนุจะเห็นวา่ RPC มีงบเดี่ยวก าไรอยูใ่ช่หรอืไมค่รบั งบรวม 
consolidate แลว้ติดลบอยู ่12 ลา้น ถกูหรอืไม ่สว่น 12 ลา้นจะเป็นบรษัิทลกูอนัไหนบา้ง ผมว่าผูส้อบบญัชีน่าจะมีตวัเลขที่
ตอบไดท้นัทีเลยถกูหรอืไมค่รบั ดงันัน้ ผมคิดวา่เอาของ RPCG เป็นหลกัก็แลว้กนั ขอบคณุครบั” 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ไหนๆก็พดูเรื่อง RPC ก็แลว้กนัครบั ขอต่อที่ SAMCO แลว้กนั
วา่ลงทนุไปเทา่ไร”  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ลงทนุใน SAMCO ประมาณ 700 ลา้นบาท 
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉันทะ ถามต่อว่า “แลว้คิดเป็นต่อหุน้เท่าไร ปี 2561 ผลตอบแทนลดลงจากปี 

2560 หรอืไม ่จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ที่ 14.2 แลว้ตอนนีม้ลูค่าตลาดของ SAMCO อยู่ประมาณ 1.77 บาทใช่
หรอืไมค่รบั” 

นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอใหน้ายกลุเชษฐ์ ทองผิว ถามค าถามขา้งตน้ใน
วาระท่ี 3 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ผมจะพดูเก่ียวกบัการด าเนินงาน คงไม่ไดพ้ดูเก่ียวกบัเรื่องงบ
การเงินครบั”  

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตนบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายว่า งบการเงินของบริษัทจะรวมผล
ประกอบการของ SAMCO ซึง่เป็นบรษัิทรว่มในลกัษณะสว่นแบง่ก าไร นั่นคือผลประกอบการของ SAMCO เทา่กบัเท่าไรให้
น า 48% ของสว่นดงักลา่วรวมเขา้ในงบการเงินของ RPC  สมมตุิว่าปี 2561 SAMCO ก าไร 100 ลา้นบาท ก็น า 48 ลา้น
บาท รวมเขา้กบังบการเงินของบรษัิท หากก าไร 150 ลา้นบาท ใหน้ า 48% คณูกบั 150 ลา้นบาท และรวมเขา้กบังบการเงิน 
ทัง้นีใ้หด้งูบการเงินของ SAMCO คาดวา่นายกลุเชษฐ์ ทองผิว คงไดเ้ขา้รว่มประชมุของ SAMCO แลว้ แตห่ากไมไ่ดเ้ขา้รว่ม
ประชมุก็ไมเ่ป็นไร 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “ผมจะถามว่าตอนนีมู้ลค่าตลาดลดลง ตอ้งตัง้ส  ารอง
หรอืไม”่ 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ไดค้  านวณแบบนัน้ SAMCO ก็เป็นเรื่องของ SAMCO บริษัทลงทนุระยะยาวไม่ได้
ซือ้ขายหุน้ระยะสัน้ แตต่อ้งการด าเนินธุรกิจ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “ผมบอกวา่คณุซือ้มาเทา่นี ้ราคาคณุลดลงเหลอืเทา่นี ้คณุตอ้ง
ตัง้ส  ารองหรอืไม”่ 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มว่าการพิจารณาการด้อยค่าของ
สนิทรพัยจ์ะมีหลกัในการพิจารณา กรณีของ SAMCO ยงัไมพ่ิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าเนื่องจากสินทรพัยท์ี่มีอยู่จริงมีมลูค่า
สงูกว่าเงินลงทนุ นอกจากนีผ้ลประกอบการของ SAMCO ที่ผ่านมาในปี 2561 มาจากก าไรพิเศษจากการขายที่ดิน จึงยงั
ถือวา่มีก าไร 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “ค าถามเดียวกนั กบัไทยพบัลคิพอรต์ครบั” 
นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ลา่สดุผูส้อบบญัชีไม่ตัง้ดอ้ยค่าส าหรบั

เงินลงทนุในไทยพบัลคิพอรต์  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ ถามต่อว่า “ที่บอกว่ามีปันผลเขา้มาผมเห็น แต่ว่ามนัขาดทุนถกูหรือไม ่

หมายเหตปุระกอบงบที่ 14.2 ครบั ผลประกอบการขาดทนุ ผมอยากถามว่า case นีต้่างกบั case สมัมากร ถกูหรือไม่ครบั 
และตอ้งมีการตัง้ส  ารองหรอืไม่ เป็นผลประกอบปี 2560 และที่ไดปั้นผลมาคือปี 2561” 

ประธานฯ ตอบวา่ ใช่ครบั 

นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหข้อ้มลูเสรมิวา่ TPP มีขาดทนุอยู ่1.6 ลา้นบาท  
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ ประเด็นผมคือวา่ “ยงัตอ้งส ารองหรอืไมค่รบั” 

นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ขณะนีย้งัไม่ตอ้งตัง้ส  ารอง ทัง้นีผู้ส้อบ
บญัชียงัไม่พิจารณาตัง้ส  ารอง และขอมอบหมายใหน้างสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัท และผูจ้ดัการทั่วไปสาย
บรหิารและการเงิน เป็นใหข้อ้มลูเพิ่มเติม 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร ผูจ้ดัการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ใหข้อ้มลูว่า บริษัทไดต้ัง้ส  ารองการดอ้ยค่า
ของเงินลงทนุใน   TPP ไวแ้ลว้ ทัง้นีใ้นงบการเงินรวมของ TPP มีขาดทนุรอ้ยกวา่ลา้นบาท เนื่องจากการตีราคาสนิทรพัย ์แต่
หากพิจารณาจากงบการเงินของ TPP (งบเดี่ยว) TPP มีก าไรปีละรอ้ยกว่าลา้นบาท ส าหรบั SAMCO หากเทียบผลการ
ด าเนินงานปี 2560 กบัปี 2561 SAMCO มีก าไรและผลตอบแทนสงูขึน้กวา่เดิม 

นางสาวศิริประภา วงษ์ธรรมขนัธ์ ผูร้บัมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้) 
สอบถามว่า “เรื่องของรายไดห้กัค่าตน้ทนุขายของธุรกิจพลงังาน อยากทราบเรื่องของก าไรขัน้ตน้ margin จากงบการเงิน 
margin ของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.59%  งบของปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.25% คือ margin ลดลง ค าถามคือว่าธุรกิจพลงังาน 
margin ของบรษัิทตามนโยบายควรจะอยูท่ี่ก่ีเปอรเ์ซ็นตค์ะ” 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ โดยทั่วไปบรษัิทตอ้งการมีอตัราก าไรสงูๆ แตใ่นความเป็นจรงิตอ้งขึน้อยูก่บัสภาวะตลาด ราคา
น า้มนัขึน้-ลง แทบจะทกุสปัดาห ์ซึง่เป็นปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้ดงันัน้อตัราก าไรของบรษัิทจึงตอ้งเป็นไปตามตลาด 

นางสาวศิริประภา วงษ์ธรรมขนัธ์ ผูร้บัมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้) 
กลา่วตอ่วา่ “ดใูนงบของบริษัทธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่พลงังานจะอยู่ที่ 20 ขึน้ พอเพิ่งเคยมาดขูองธุรกิจพลงังานเห็นว่านอ้ย หาก 
margin ไมถ่ึง 10% ไหนจะตอ้งเจอโสหุย้เก่ียวกบัดา้นขาย ดา้นบรหิาร การจดัการ พวกค่าเสื่อม และยิ่งถา้มีค่าดอ้ยค่าตดั
บญัชีดว้ยจะนา่หนกัใจ” 

นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมว่า ธุรกิจขายปลีกน า้มนั ดงัเช่นที่ PTEC 
ท าอยู่มีอตัราก าไรอยู่ประมาณ 7-8% ในปีที่แลว้ได ้7% กว่า หรือปีนีจ้ะได ้6% กว่า ก็ไม่ผิดปกติเช่นกนั ปีที่แลว้มีแบรนด์
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เพียวของเดิม เพียวในบางสาขาก าไรดี อตัราก าไรก็ดี เพราะวา่บรษัิทซือ้น า้มนัไดถ้กูกว่าซือ้จาก ESSO ณ ตอนนี ้สง่ผลให้
ปีที่แลว้อตัราก าไรดี แตไ่มย่ั่งยืน บรษัิทยอมรบัวา่แบรนดเ์พียวไมต่ิดตลาด สูร้ะยะยาวแบบ ESSO ไมไ่ด ้ดงันัน้ในปี 2561 ที่
ผ่านมานี ้ตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 บริษัทเริ่มรบัรูใ้นเรื่องของการเปลี่ยนเป็นแบรนด ์ ESSO  ปริมาณขายเริ่มเพิ่มขึน้ อตัรา
ก าไรจะอยู่ระดบัที่ควรจะเป็นประมาณนี ้ ทัง้นีแ้บรนดอ์ื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะมีผลิตภณัฑอ์ื่น 
เช่น Non-Oil ดว้ย ซึง่ Non-oil เป็นตวัที่ท  าก าไร PTEC ยงัไมม่ีการท า Non-Oil แตม่ีแผนจะท าในอนาคต ดงันัน้ในช่วงนีจ้ึงยงั
เปรยีบเทียบไมไ่ด ้ตอ้งใหเ้วลาอีกระยะหนึง่ 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า “เรื่องของ TPP นอกจากถงัน า้มนัแลว้ เรามีธุรกิจอื่นหรือไม่ และ
แนวโนม้ที่เราถือ 30% เขาจะมีการพฒันาเรือ่งธุรกิจใหมห่รอืไมค่รบั” 

ประธานฯ ใหข้อ้มลูวา่ TPP เป็นคลงัน า้มนัใหเ้ช่าอยา่งเดียวเทา่นัน้ บรษัิทเป็นผูถื้อหุน้ และไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งใน
การบรหิาร 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ แลว้ที่ก าไร 100 กวา่ลา้น ก็คือจากถงัน า้มนัอยา่งเดียวลว้นๆ” 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ก าไรของ TPP มาจากคา่เช่า  
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “ถา้บอกว่าปีที่แลว้เต็มเท่านี ้ก็คือมีผูเ้ช่า 100% เท่ากบัตวัเลขจะได้

อยูใ่นระดบันีไ้มเ่พิ่มไมล่ด” 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ รายไดข้อง TPP จะอยูท่ี่ระดบัเดิม เวน้เสยีแต่ว่าจะมีการปรบัค่าเช่าเพิ่ม เนื่องปริมาณความจุ

ถงัน า้มนัที่ใหเ้ช่าคงที่ประมาณ 300,000 ตนั มาหลายสบิปี ไมม่ีการสรา้งถงัเพิ่ม 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ กล่าวต่อว่า “เพราะว่าตวันีเ้งินลงทุนของเรา 900 ตอนนีมู้ลค่าทางบญัชีเขา 

700 กวา่ เทา่กบัเราหายไปแลว้ 200 ซึง่อนันีล้งทนุไปนานมากแลว้ หลายปีแลว้” 
ประธานฯ ใหข้อ้มลูวา่ บรษัิทลงทนุใน TPP มาแลว้ประมาณ 4 ปี 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามว่า “ที่บอกว่าตอ้งใชเ้งินลงทนุ ช่วยบอกเรื่องแผนในอนาคตให้

ฟังหนอ่ยครบั” 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า เงินลงทนุของบริษัทใน PTEC ในระยะเวลา 1-2 ปีนีไ้ม่สงูถึง 330 ลา้นบาท แต่บริษัทไม่

สามารถแจง้มลูค่าเงินลงทนุใหท้ราบไดใ้นขณะนีเ้นื่องจากเงินลงทนุจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละ Location อย่างไรก็ตาม
การลงทนุจะตอ้งมี IRR ไม่ต ่ากว่า 12% ซึ่งขณะนีม้ีนโยบายเพิ่ม IRR การลงทนุใหม่เป็น 15% บริษัทไม่มีแผนการใชเ้งิน
ลงทนุสงูถึง 300 กวา่ลา้นบาท แตห่ากเป็นเงินลงทนุสกั 30-40 ลา้นบาทเป็นไปไดท้ี่อยู่ในแผน  แต่ใน 1-2 ปีขา้งหนา้นีจ้ะมี
ปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้มาก 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ที่บอกว่าที่ TPP คือ volume เต็มรอ้ยถกูหรือไม่ครบั แต่ปี
ทีผ่า่นก็ยงัขาดทนุอยู ่ผมไมเ่ขา้ใจวา่ขาดทนุไดอ้ยา่งไรในเมื่อ volume เต็ม 100 ครบั”  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ TPP มีผลการด าเนินงานก าไรไมไ่ดข้าดทนุ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ท าไมถึงสะทอ้นมาที่ขาดทนุครบั” 
นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เสนอใหม้อบหมายใหผู้ส้อบบญัชี อีวาย ตอบขอ้

ซกัถามเก่ียวกบัตวัเลขติดลบ 1.6 ลา้นบาทตามที่ทา่นผูถื้อหุน้สอบถามมา 
นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชี อีวาย ตอบขอ้ซกัถามว่า ตามที่บริษัทลงทนุใน TPP โดยซือ้มาในราคา 

premium คือมีราคาสงูกวา่ราคาตามบญัชี จึงมีการตีราคาทรพัยส์นิบางตวัของ TPP เพิ่ม ณ วนัที่มีการซือ้ และมีการคิดค่าเสื่อม
ราคาของการตีราคาสว่นเกินท่ีซือ้ตามอายกุารใชง้าน ซึง่คา่เสือ่มราคาดงักลา่ว เป็นคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในงบการเงินรวม 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่  “มีแนวโนม้จะมีอีกหรอืไมค่รบั” 
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นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชี อีวาย ชีแ้จงวา่ การตดัจ าหนา่ยคงยงัมีอยูจ่นกวา่สนิทรพัยจ์ะหมดอายกุารใชง้าน 

ในวาระนีเ้นื่องจากวา่เป็นวาระเพือ่แจง้ใหท้ราบก็ไมต่อ้งมกีารลงคะแนน 
ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะสอบถามเรือ่งสถานีบรกิารน า้มนั  ปรากฏว่าไม่มี

ผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้ง
ลงมติในวาระนีเ้นื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอใหท้ี่ประชมุผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบ

แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ นัน้ มีความถูกตอ้ง
ครบถว้นตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองทั่วไป และไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและทนัเวลา ซึ่งผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯไดต้รวจสอบ และใหก้ารรบัรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และมีขอ้สงัเกต รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไดน้ าส่งงบการเงินฉบบันีต้่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และในโอกาสนีข้อใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณางบการเงินของ
บรษัิทในปี 2561 บรษัิทมีรายไดใ้นงบการเงินรวม 3,293,397,935 บาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 9,040,228 บาท งบการเงิน
ฉบบันีไ้ดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยั 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “จะไมม่ีรายงานตวัเลขอะไรใหเ้ห็นเลยหรอืครบั” 

นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ บรษัิทไดส้ง่งบการเงินใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้
ไปแลว้ หากจะใหชี้แ้จงสว่นใดสามารถซกัถามได ้

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ “อยากจะไดฟั้งจากกรรมการมากกว่า ที่มีอะไรที่ผมอาจจะยงั
ไมเ่ขา้ใจ ในรายงานน่าจะมีรายงานในเรื่องของงบการเงิน ผลการด าเนินงาน อนันีม้ีแต่ตวัหนงัสืออย่างเดียวหรือครบั ถา้
พดูตาม slide ก็ยงัดีกว่าไม่มีครบั และประเด็นของ RPC สมยัก่อนเรามีเงินสดเยอะ แลว้เงินสดเอาไปลงทนุ TPP 900 ไป
ลงทนุ SAMCO 700 ประเด็นอยูท่ี่วา่เงินท่ีลงไป 2 สว่นนีก้ลบัคืนมาไดข้นาดไหน แลว้มีแนวโนม้ที่จะดีขึน้หรือไม่ ล  าพงัจาก
ที่เราท าของเราเองเป็นป๊ัมเพียวไมด่ี มาเปลีย่นเป็นป๊ัม ESSO ก็วา่ไป แต ่ESSO ผมฟังก็ยงังง สรุปแลว้วา่ ESSO เองตอ่ป๊ัม
เองจะมี margin ไดเ้ท่าไร ผมไม่ตอ้งการฟัง IRR 12-13% ตรงนัน้มนัเขา้ใจยาก ตวัที่เขา้ใจง่ายๆ ก็คือ margin ของป๊ัมแต่
ละป๊ัมหรอืวา่ภาพรวมเฉลีย่ ถา้บอกวา่เฉลีย่ออกมาแลว้ margin ผมไม่รูต้วัเลขเท่าไร 20-30% อย่างนอ้ยผมก็จะเขา้ใจว่าปีนี ้
ถา้บรษัิทอาจจะลงเงินอีก 30 ลา้น เปิดป๊ัมเพิ่ม และมี ESSO มาสนบัสนนุเรื่องเงิน ผมก็ค านวณอย่างครา่วๆ ไดว้่าป๊ัมเพิ่ม
ขึน้มาอีก 10 ป๊ัม จะมี margin ก าไรมา 30% ดว้ย volume เทา่นี ้ก็จะค านวณไดว้า่ปีนีร้ายไดก้ าไรเราก็จะดีขึน้ เพราะวา่ทกุ
วนันี ้RPC 4-5 ปีที่ผา่นมาผมก็มาอยูต่ลอด ก็ขาดทนุตลอด ตวัเลขก็ติดลบตลอด เงินลงทนุก็ติดลบอยูต่ลอด TPP  SAMCO 
เองปันผลก็ไมไ่ดว้า่จะเลศิหรูก็ธรรมดา และ SAMCO เอง อสงัหาฯ ก็ไม่ไดห้วือหวา โครงการก็ไม่ไดม้ีมากมาย ยงัสงสยัว่า
งบของเราที่ติดลบอยูต่ลอดจนกระทั่งสว่นเกินมลูคา่หุน้อะไรไมเ่พียงพอขาดทนุสะสมเราเกิน ก าไรอีกหลายปีกวา่จะจ่ายปัน
ผลได ้แลว้เราจะแกปั้ญหาในสว่นนีไ้ดอ้ยา่งไร สว่นท่ีเราลงทนุไป ทัง้สว่นท่ีเราท าอยู ่เราจะท าใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดอ้ย่างไรว่า 
RPC มีอนาคต ไมใ่ช่วา่ประกาศเมื่อวนัศกุรว์า่ศาลตดัสินมาอย่างนี ้ceiling 1 วนั แลว้ก็ไหลลงๆ ตลอด แลว้ผลประกอบการไม่ได้
ยืนอยูท่ี่แคต่รงนี ้แลว้เงิน 1,500 ลา้น ผมคงไปวา่กนัในวาระอื่นๆ ในสว่นของตวังบการเงินผมคิดวา่มีความเห็นอยา่งนีค้รบั” 
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ประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ ในภาพรวมบรษัิทมีผลขาดทนุโดยตลอด โดยไดชี้แ้จงมาตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผา่นมา
ว่าสาเหตุหลกัๆ ของการขาดทนุคือ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่เป็นโรงกลั่นของเดิม รวมกันโดยประมาณน่าจะอยู่ที่ 
2,000 กวา่ลา้นบาท ซึง่ปัจจบุนัยงัเป็นคดีกนัอยู ่ 

การลงทนุในบริษัทอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งบริษัทใชเ้งินลงทนุเพียง 700 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัการลงทนุในบริษัท
อสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อื่นๆ ที่ใชเ้งินลงทนุเป็นหมื่นลา้นบาท ประเด็นคือบรษัิทอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษัิทลงทนุสามารถท าก าไร
แมจ้ะไมม่าก สว่นการลงทนุในบรษัิทคลงัน า้มนัก็มีก าไร ส าหรบัการลงทนุในสถานีบรกิารน า้มนัอาจจะยงัไมไ่ดก้ าไร เพราะ
เดิมสถานีบริการขายน า้มนัจากโรงกลั่นของบริษัทเอง แต่เมื่อไม่มีน า้มนัที่กลั่นจากโรงกลั่นของบริษัท บริษัทก็ตอ้งไปซือ้
จากบคุคลภายนอก ซึง่ท าใหต้น้ทนุสงูขึน้  

การลงทุนใน TPP กับ SAMCO มีก าไรมาโดยตลอด แต่ตวัเลขก าไรกับการลงทุน ต ่ากว่าที่ผลประกอบการ
ขณะที่บรษัิทด าเนินธุรกิจโรงกลั่น และรายไดด้งักลา่วต ่ากวา่คา่เสือ่มราคาของโรงกลั่น อยา่งไรก็ตามผลการด าเนินงานก็มี
การปรบัตวัดีขึน้ทกุๆปี แตอ่าจไมท่นัใจทา่นผูถื้อหุน้ จึงตอ้งขออภยัดว้ย  

ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมวา่ผลประกอบการของบรษัิทลกูทกุบรษัิทดีขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง PTEC ซึ่งคาดว่าอีก
สกั 1-2 ปี จะไดเ้ห็นผลประกอบการเป็นที่นา่พอใจ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทา่นอื่นท่ีตอ้งการจะเสรมิประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม 

นายช านิ จันทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ในฐานะกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ที่ดแูลผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย ตามที่ทา่นประธานฯ เรยีนใหท้ราบวา่วิกฤตจากทางผูค้า้ที่งดสง่วตัถดุิบท า
ให ้RPC มีปัญหาอย่างรุนแรง การบริหารความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของรายได ้โดยกรรมการตรวจสอบไดแ้นะน าฝ่าย
จดัการว่าควรจะตอ้งท าอะไรบางอย่าง จึงเป็นที่มาของการแปรสภาพใหเ้ป็นบริษัทโฮลดิง้ ดว้ยการเขา้ลงทนุใน SAMCO 
และลงทนุใน TPP พรอ้มกนันัน้ก็หนัมาใหค้วามสนใจกบัป๊ัมเพียววา่ท าอยา่งไรใหม้ีรายไดเ้พิ่มมากขึน้ มีก าไรมากขึน้  

อยา่งไรก็ตามหากจะใหบ้รษัิทกลบัมารุง่เรอืงอยา่งเดิม นา่จะเป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก เพราะว่ามีขอ้จ ากดัในเรื่อง
ของเครือ่งจกัรของ RPC ที่กลั่นไดเ้ฉพาะกากคอนเดนเสท คือกากปิโตรเลยีม ซึง่กากปิโตรเลียมนีผ้กูขาดโดยกลุม่รายใหญ่
ของประเทศ และยงัมีขอ้พิพาทกนัอยู่ เพราะฉะนัน้ก็เป็นทางหนึ่งที่ท  าให ้RPC ตอ้งดิน้รนในการท าธุรกิจอย่างอื่น ดงันัน้
ขณะนีบ้รษัิทฝากความหวงัไวก้บัธุรกิจของ PTEC โดยปริมาณขายเป็นสิ่งที่ส  าคญัมาก หาก PTEC มีปริมาณขายได6้0%-
70% ของปรมิาณขายเฉลีย่ของ ESSO ธุรกิจจะสามารถด าเนินตอ่ไปไดด้ว้ยดี ทัง้นีย้งัไมพ่ิจารณาถึง Non-oil  

ในท่ีประชมุของบรษัิทนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การลงทนุเป็นอยา่งมาก และเห็นดว้ยที่
ผูถื้อหุน้บอกวา่การใหเ้งินสนบัสนนุของ ESSO เป็นเสมือนการใหเ้งินกู ้แต่เป็นการแลกกบั Network  PTEC มีป๊ัมเดิมท าเล
เดิมที่พอจะมีศกัยภาพหลงัจากที่ ESSO ไปส ารวจ 49 ป๊ัมเมื่อปีที่แลว้ และมีแนวโนม้ที่จะปรบัขึน้เรือ่ยๆ ตามที่คณุกนกพรฯ 
ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ หากปรมิาณขายสามารถเพิ่มขึน้จนแตะระดบัเฉลีย่ประมาณ 400,000 ลิตรต่อเดือนทกุป๊ัมก็ไดเ้วลารวย สิ่งที่
จะตามมาก็คือธุรกิจ Non-Oil แตห่ากปรมิาณขายอยูป่ระมาณ 200,000 ลติรตอ่เดือน ก็ไมส่ามารถท า Non-Oil ได ้การท า 
Non-Oil จะตอ้งรอใหม้ี volume จึงสามารถท าได ้ที่คณุกนกพรฯ ว่าปีที่แลว้ EBITDA ติดลบ 11 ลา้นบาท เมื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบก็ตกใจเพราะท าแลว้เขา้เนือ้ ใชเ้งินจากไหนมาหมนุเวียน ก็ไดเ้งินทนุหมนุเวียนจากบรษัิทแม่
ในรูปของสินเช่ือ และมีเครดิตเทอมบางสว่นจากทางดา้นของ ESSO สิ่งเหลา่นีท้  าใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อได ้ภายใต้
นโยบายที่จะไมก่า้วก่ายฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบจบัตาด ูสิ่งที่เขาท าก็คือจะแกเ้รื่องของ EBITDA ใหเ้ป็นบวก
และชนะค่าใชจ้่ายคงที่ทัง้หลายใหไ้ด ้คณะกรรมการตรวจสอบท างานใกลชิ้ดกับ ผูส้อบบญัชี EY ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ตรงไหนที่เราคิดว่าเพียงพอแลว้ก็ไม่จ าเป็นตอ้งตัง้เพิ่ม หากตรงไหนผูส้อบบญัชีมีความกงัวลมาก จะตัง้เพิ่มขอใหอ้ธิบาย
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เหตุผล โรงงานหยุดประกอบการตามหลกับญัชีตอ้งตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า โรงงานที่ระยองมีการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าจน
ครบแลว้ หากมีการขายเป็นเศษเหลก็ก็เป็นก าไร  

ขณะนีบ้ริษัท Focus ไปที่ธุรกิจสถานีบริการน า้มนั สว่น SAMCO นัน้ เขา้ใจว่าจากผลประกอบการ เราเห็น
แนวทางที่ฝ่ายจดัการสง่ตวัแทนเขา้ไปบรหิาร ไดเ้ห็นการพฒันา SAMCO เป็นเหมือนกบับรษัิทท่ีบรหิารสมบตัิเจา้คณุปู่ ไมม่ี
ทรพัยส์นิใหม ่ หากดโูครงสรา้งผูถื้อหุน้ของ SAMCO จะเห็นวา่เป็น somebody จรงิๆ และทรพัยส์ินที่ติดมานัน้ก็เป็นทรพัย์
เจา้คณุปู่ จรงิๆ สิง่ที่ผูบ้รหิารใหมต่วัแทนของบรษัิท RPC ที่สง่ไปเป็นกรรมการนัน้ไดเ้ริม่แสดงศกัยภาพว่ามีการซือ้ที่ดินใหม่
ไดร้บัการสนบัสนนุสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมไปถึงการที่จะ raise fund ผ่าน REIT ใหต้น้ทนุการเงินต ่าลง อย่างนีเ้รา
เห็นการพฒันาขึน้ เห็นว่า SAMCO ไม่ไดจ้บัอยู่แต่เรื่องของธุรกิจ low rise ธรรมดา แต่ไปทางดา้น community mall ดว้ย 
ไปในดา้นความสนใจของลกูคา้จริงๆ หวงัที่จะขายไดจ้ริงๆ ตรงนีจ้ึงเช่ือว่าบริษัทเริ่มเขา้ไปสูจุ่ดที่น่าจะเป็นไปได ้แต่มนัคง
จะไมห่วือหวาท าก าไร 400 ลา้นบาทเหมือนสมยัที่ท  าโรงกลั่น ผมคิดว่าในสายตาของกรรมการอิสระ ผมว่าเราโชคดีที่เมื่อ
ตอน 6-7 ปีก่อนเราไม่ไดล้งทุนเรื่องโรงกลั่น ถา้ลงทนุโรงกลั่นวนันีเ้ศรา้ครบั ในธุรกิจของน า้มนัยงัผนัผวนอยู่ น า้มนัขึน้
เมื่อไหร ่เชลลอ์อย ก็มาเมื่อนัน้ ผมคิดวา่ถา้หากเป็นเรือ่งของ RPC ผมคิดวา่ยงัพอไปไดค้รบั 

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “เมื่อกีเ้ห็นพดูถึงที่ระยอง ตวัทรพัยส์ินของระยองไม่ไดอ้ยู่ใน
สว่นของสนิทรพัยแ์ลว้ใช่หรอืไมค่รบั และมีมลูคา่เทา่ไรครบั” 

นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ทรพัยส์ินที่ระยองยงัมีอยู่ มูลค่าตาม
บญัชียงัมีการเพิ่มคา่ในสว่นท่ีดิน อยูใ่นสนิทรพัยท์ี่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ในหมายเหต ุ17 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ “ในตวัอาคาร ตวัเครือ่งจกัรนีก็้เป็นศนูย ์แลว้ใช่หรอืไม่” 

นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า สินทรพัยบ์างสว่นมลูค่ายงัไม่เป็นศนูย ์
และยงัใชไ้ด ้และในรายการอปุกรณย์งัมีการตดัคา่เสือ่มราคาซึง่ยงัตดัไมค่รบ ใน และเรือ่งของการดอ้ยคา่ไมม่ีแลว้ 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ “แลว้ตอนนีค้วามคืบหนา้โรงกลั่นเป็นอย่างไร หลงัผ่านไป 1 ปี 
ที่ดิน โรงงาน เครือ่งจกัรเก่าจะท าอยา่งไร” 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ โรงกลั่นมีสองสว่น คือโรงกลั่นท่ีเรากลั่นกากคอนเดนเสทตัง้แต่เริ่มแรก และที่มาสรา้งทีหลงั
ในส่วนของไบโอดีเซล ขณะนีม้ีการปล่อยใหเ้ช่า แต่ส่วนโรงกลั่นเคยมีคนสนใจจะซือ้แต่ภายหลงัไม่สามารถน าไปใช้ได ้
เนื่องจากตอ้งใชว้ตัถดุิบเฉพาะ พอลงรายละเอียดเขาก็ยอมรบัและถึงกบัตอ้งเสียเงินมดัจ าใหบ้ริษัทถึง 40 ลา้นบาท ซึ่งคน
ที่จะใชไ้ดต้อ้งมีความรูเ้รือ่งซึง่เราก็พยายามช่วยเขา เพราะวตัถดุิบไมไ่ดม้ีทั่วไป 

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ กล่าวต่อว่า “เรื่องราวที่พูดมานีเ้ขา้ใจ แต่ในสว่นของเครื่องจักรโลหะพวกนี ้
เรือ่งราวนีก็้พดูทกุปีๆ ปีหนา้มาก็คงจะลกัษณะเดิมคือเราท าอะไรไม่ไดค้นที่จะซือ้ตอ้งมียงังี ้ๆ  แลว้ตรงนีจ้ะเป็นอย่างไร มนั
จะไปอยา่งนีเ้รือ่ยๆ ก็คือคาอย่างนีเ้รื่อยๆ หรือว่าเราจะมีที่ดินมนัก็มีมลูค่าของมนั หรือว่าเราทิง้ไวเ้รื่อยๆที่ดินมลูค่ามนัจะ
สงูขึน้ๆ แลว้เราคอ่ยขายหรอืวา่เราจะคิดตา่งอยา่งไรกบัตรงนี”้ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทมีที่ดินทัง้หมดประมาณ 32 ไร ่และที่ดินสว่นหนึ่งของดา้นหนา้โรงงานไดน้ ามาท าป๊ัม 
ESSO ซึง่ท ามานานแลว้ประมาณไรก่ว่าๆ จะใหเ้พิ่มไดไ้ม่เกิน 3 ไร ่หากจะรือ้เครื่องจกัรเอาที่ดินไปท าอย่างอื่นก็ยงัติดขอ้
กฎหมาย ที่ดินท าเลดีเป็นต าแหนง่ที่เป็นท่ีตอ้งการมาก แตไ่มอ่ยากขายเฉพาะที่ดิน แมว้่ามลูค่าที่ดินจะขึน้เท่าไร ซึ่งบริษัท
ซือ้ที่ดินมาไรล่ะประมาณ 2-3 ลา้นบาท แตท่ราบมาวา่ขณะนีม้ลูคา่ขึน้ไปประมาณ 8-10 ลา้นบาท ตอ้งการขายใหผู้ท้ี่สนใจ
ทัง้ที่ดินและเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรยังใช้ไดแ้ละมีมูลค่า และมีการเจรจากับผูท้ี่สนใจอยู่บ่อยครัง้ โดยในส่วน
เครือ่งจกัรบรษัิทลงทนุไปเป็นพนัลา้นบาท 
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นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุาผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ “ปีหนา้ก็คงจะถามตอ่ เมื่อสกัครูพ่ดูถึง Non-oil อยา่งป๊ัมถา้เป็น 
Non-oil รายไดท้ี่เป็นของเราโดยตรง หรอืวา่ตอ้งไปแบง่ ESSO ดว้ย แลว้พวก brand เขาบงัคบัหรอืไม”่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่  PTEC สามารถท าเองและเก็บรายไดเ้อง มี Brand ที่ ESSO ช่วยเจรจาให ้เช่น Tesco Big-C 
D’Oro เป็นตน้ ขึน้อยู่กบัว่า Brand เหลา่นี ้เขาไปด ูLocation ป๊ัมของเรา ตามที่คณุกนกพรฯ รายงาน สว่นใหญ่อยู่ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเขามีความพอใจก็มาเจรจากบัเรา 

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “มาดูในสว่นของงบในสว่นของตวัหนีส้ิน ตอนนี เ้กือบจะเป็น
บรษัิทท่ีมีหนีส้นินอ้ยมาก ผมมีค าถามวา่ตวั 1,500 ลา้นก็คือตวัที่มีเรื่องกบั ปตท. อนันีเ้ราไม่มีการ book ดอกเบีย้คา้งจ่าย
ในงบใช่หรอืไมค่รบั “ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ไมม่ีบนัทกึดอกเบีย้คา้งจ่ายของปตท. 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุาผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “แสดงว่าในงบของเรามีหนีส้ินนอ้ยมาก ถา้ตดัตวั 1,500 ลา้น 

และเงินลว่งหนา้สถานีน า้มนั ซึง่ผมไมเ่ขา้ใจวา่จะลดลงไดอ้ย่างไร ถา้ตดัตรงนีไ้ปเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนีส้ินเลย แลว้จะท า
อยา่งไรใหม้ีก าไรครบั” 

นายพิพฒัน ์เหลา่พิรุฬห ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “เก่ียวกบัท่ีดินกบัโรงกลั่นมีแผนจะท าอยา่งไร และขอถามเรือ่งคดี
ความกบั ปตท. ตามที่ทราบว่าค าตดัสินที่ศาลแพ่ง และขึน้มา ceiling หนึ่งวนั และ ปตท.จะไปรอ้งฎีกา จึงอยากทราบว่า
เวลาเขาไปรอ้งฎีกาขัน้ตอนจะยงัอีกนานและยืดเยือ้หรอืไม ่ในอีกมมุหนึ่งเรามีฟ้องเขาในเรื่องค่าปรบัค่าเสียโอกาสของเรา 
ไมรู่ว้า่เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งไรบา้งครบั” 

ประธานฯ กลา่ววา่ ตอ้งขออนญุาต ขอใหพ้ิจารณาวาระเรือ่งงบการเงินใหเ้สรจ็ก่อนแลว้ไปตอบในวาระอืน่ๆ 
นายพิพฒัน ์เหลา่พิรุฬห ์ผูถื้อหุน้ กลา่ววา่ “ไดค้รบั” 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้
เขา้รว่มประชมุเพิ่มจ านวน 1,154,214 หุน้ ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 534,398,337 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 23,902 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   
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วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ตามที่บรษัิทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ผลประกอบการนัน้ แต่ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 9 ลา้นบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุน
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 590 ลา้นบาท ซึง่ตามมาตรา 115 ของ พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 บริษัทที่มียอดขาดทนุสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรใหง้ด
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2561 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยั 
นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า “เราจะท าอะไรกับการที่ไม่มีก าไรที่จะจัดสรรตรงนี ้เราจะท า

อยา่งไรกบัสว่นเกินมลูคา่หุน้ท่ีมีอยู ่ส  ารองตามกฎหมายที่มีอยู ่กบัขาดทนุสะสมตรงนีเ้พราะเป็นวาระท่ีจะตอ้งใหท้ี่ประชมุผู้
ถือหุน้พิจารณาไมท่ราบวา่ปีหนา้เราจะโชคดีหรอืไม ่ไดก้ าไรจากการด าเนินงานจะสามารถลา้งไดห้มด หรอื 1,500 ลา้นตรง
นีเ้ขา้มาก็อาจจะไม่ตอ้งลา้งกบัสว่นเกินมลูค่าหุน้ก็คงจะกลบไดห้มดถกูไหมครบั หรือถา้ไม่มีอะไรเลยในทางเทคนิคตรงนี ้
เราก็สามารถที่จะไป offset กับส่วนเกินมูลค่าหุน้ส  ารอง 335 ลา้นแลว้ก็ส ารองตามกฎหมายอีก 80 ลา้น รวมแลว้ก็
ประมาณ 415 ลา้น เรามีอยู่ 590 ลา้น เราก็ท าอีกนิดนึงมนัก็จะหมด และก็จะจ่ายเงินปันผลได ้ถา้เป็นนิมิตรหมายที่ดีปี
หนา้เราก าไรรอ้ยกวา่ลา้นขึน้นะครบั ขอบคณุครบั” 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “ในสว่นประกอบขององคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ 150 ลา้นนีค้ือ
อะไร และมีความหมายอย่างไร ในหนา้งบการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ครบั ที่มีจดัสรรกับยงัไม่จดัสรร ขาดทุนสะสมแลว้ก็
องคป์ระกอบอื่นสว่นของผูถื้อหุน้ มีตวัเลขอยู ่150 ลา้นในเฉพาะงบกิจการ” 

นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขออนญุาตท่านประธานฯ ขอเสนอให ้ส านกังาน
ผูส้อบบญัชี EY ตอบขอ้ซกัถามใหก้บัผูถื้อหุน้ 

นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชี อีวาย ตอบขอ้ซกัถามวา่ องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้คือก าไรจาก
การตีราคาสินทรพัย์เฉพาะที่ดิน ตามมาตรฐานการบัญชีแลว้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรพัยถ์าวรนีต้ ้องเอาไวใ้น
องคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ 

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “หมายถึงตอ้งเขียน wording แบบนีใ้ช่ไหมครบั เขียนเป็นอย่างอื่น
ไมไ่ดเ้ลยใช่ไหมครบั” 

นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชี อีวาย ชีแ้จงว่าก าไรจากการตีราคาทรพัยส์ินจะอยู่ในองคป์ระกอบอื่นของสว่น
ของผูถื้อหุน้ ซึง่จะมีค าอธิบายอยูใ่นนโยบายการบญัชี 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ กลา่วต่อว่า “ขอใหง้่ายกว่านี ้ผมขอเสนอไดห้รือไม่ครบั ถา้ตอ้งเขียนแบบนีก็้
เขียนไปองคป์ระกอบก็วา่ไป แตข่อใหม้ีหมายเหตใุหผ้มไดห้รอืไม ่และหมายเหตคุณุจะเขียนอะไรไดอ้ยู่แลว้ เพราะว่าอย่าง
องคป์ระกอบอื่นมนัคืออะไร เพราะถา้พดูวา่ 150 ลา้น คือก าไรสว่นเกิน คา่ที่ดิน ราคาการตลาดอะไรสกัอย่าง คือทรพัยส์ิน
มีราคา 100 แตต่อนนีร้าคา 150 สว่นเกินตรงนีค้ือ 50 ความหมายคือประโยคนีถ้กูหรอืไม ่ช่วยหมายเหตใุหผ้มหน่อยละกนั
ครบั เพราะขนาดจบบญัชียงัไมรู่เ้รือ่งเลยครบั ผมเขา้ใจว่ามนัจะมีมาตรฐานอะไรก็ว่าไป ช่วยมีหมายเหตใุหผ้มหน่อยครบั 
เพิ่มเป็นขอ้ 27 ก็ไดค้รบั” 

นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้รบัไปประสานงาน
กบัส านกังานผูส้อบบญัชี 
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นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชี อีวาย ตอบเพิ่มเติมผูถื้อหุน้ว่า ในหนา้งบดุลจะเขียนว่าองคป์ระกอบอื่น
ของผูถื้อหุน้ แตใ่นงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถื้อหุน้ซึ่งอยู่หนา้ถดัจากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจะมีช่องอธิบาย
ชดัเจนวา่เป็นสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรพัย ์ 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “ถา้เป็นหมายเหตมุนัจะง่ายกวา่นีน้ะครบั”  
นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่ววา่ จะเพิ่มเติมรายละเอียดใหช้ดัเจนขึน้ 
นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตอบเสรมิวา่ เนื่องจากเป็นมาตรฐานการรายงานบญัชี 
นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “ผมถามวา่ตวัทรพัยท์ี่เกิน 150 ลา้น เป็นตวัทรพัยส์ินชิน้

ไหน ที่ดินท่ีระยองรเึปลา่ ความหมายคืออยา่งนีเ้ทา่นัน้เอง” 
นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสริมว่า เป็นการตีราคาทรพัยส์ินหลายตวั สว่น

ของการตีราคาทรพัยส์นิของที่ดินที่ระยองในปีนีเ้พิ่มเพียง 40 กวา่ลา้นบาท 
ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 

2561 หรอืไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิงดการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัปี 2561 โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ในวาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม ท าใหผู้ถื้อหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561 ตามทีเ่สนอ 
ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 534,398,337 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 23,902 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม และ  ไดม้อบหมายให ้
นายประสทิธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลา่วว่า ในการคดัเลือก
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งคดัเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญ ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยตอ้งเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ส  าหรบัปีนีก้รรมการที่ตอ้งออกตามวาระมีอยูจ่  านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
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1. นายศภุพงศ ์   กฤษณกาญจน ์ กรรมการ  
2. นายสทุศัน ์   ขนัเจรญิสขุ กรรมการ 
3. นายช าน ิ   จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่จะครบก าหนดตามวาระ
ซึง่ถือวา่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีในวาระนี ้ออกจากหอ้งประชมุ จนกวา่การพิจารณาในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  

พรอ้มทัง้ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมวา่หากที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะมีทัง้หมด 
7 ทา่น โดยช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู นายศภุพงศ ์กฤษณกาญจน ์นายสวุินยั สวุรรณหิรญักลุ  นายสทุศัน ์ขนัเจรญิสขุ 
กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

และ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี ้ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนส าหรบัเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุม
ทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภพงศ ์กฤษณกาญจน ์นายสุทัศน ์ขันเจริญสุข และนายช านิ จันทรฉ์าย กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้ 

นายศุภพงศ ์กฤษณกาญจน ์
เห็นดว้ย  จ านวน 534,416,149 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 6,090 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

นายสุทัศน ์ขนัเจริญสุข 
เห็นดว้ย  จ านวน 534,415,337 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 6,902 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   
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นายช านิ จันทรฉ์าย 
เห็นดว้ย  จ านวน 534,415,337 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 6,902 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

ท าใหบ้รษัิทฯ มีกรรมการจ านวน 7 ทา่น ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรญักลุ  กรรมการ 
3. นายศภุพงศ ์ กฤษณกาญจน ์ กรรมการ 
4. นายสทุศัน ์ ขนัเจรญิสขุ  กรรมการ 
5. นายประสทิธ์ิ  ธีรรตันบ์งกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายช านิ  จนัทรฉ์าย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยรายช่ือและจ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ เป็นดงันี ้
- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู นายศภุพงศ ์กฤษณกาญจน ์นายสวุินยั สวุรรณหิรญักลุ นายสทุศัน ์ขนัเจรญิสขุ 

กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  โดยไดม้อบหมายให ้  
นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอรายละเอียดใหท่ี้ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิท โดยพิจารณาจากบทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ รวมถึงผลการด าเนินงานของ
บรษัิท และยงัเปรยีบเทียบบรษัิทอื่นในธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค านงึถึงสถานการณข์องบรษัิทฯ เป็นส าคญั นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
มีนโยบายใหโ้บนสักรรมการผนัแปรตามผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสทุธิ จ านวน 9 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณางดจ่ายโบนสักรรมการประจ าปี 2561 และพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการของปี 2562 ซึ่ง
เป็นอตัราเดิมเทา่กบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ค่าเบีย้ประชุม 
บาท / คร้ัง 

 2561 2562 

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยั  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่ม ท าใหผู้ถื้อ
หุน้ที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 534,398,137 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9954 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 24,102 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0045 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
โดยไดม้อบหมายให ้นายประสิทธ์ิ ธีรรตันบ์งกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดใหท่ี้ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน มีความรูแ้ละประสบการณใ์นงานตรวจสอบ
บญัชีเป็นอยา่งดีและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรบั  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีจาก บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานที่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ
บรษัิทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงันี ้
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท  

 

1. นางพนูนารถ     เผา่เจรญิ 5238 4 ปี (2558-2561) หรอื 
2. นางสาววิสสตุา  จรยิธนากร 3853 2 ปี (2556-2557) หรอื 
3. นายเติมพงษ์    โอปนพนัธุ ์ 4501 -  

 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตอื่นท าหนา้ที่แทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ดงันี ้

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 825,000 800,000 25,000 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย 1,165,000 1,015,000 150,000 
รวม 1,990,000 1,815,000 175,000 

 ค่าตอบแทนในปี 2562 นี ้เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 175,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีปี 2561 ขา้งตน้ไม่รวม
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) จ านวน 70,752 บาท 

ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยั   
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ไดก้ลา่วว่า “ขอใหแ้กไ้ขตวัเลขใน presentation บรรทดัแรกไม่ไดแ้สดงตวัเลข

เพิ่ม 25,000 บาท แต่ยอดรวมเพิ่มถกูตอ้งแลว้ และไม่ตอ้งแสดงจ านวนปีของผูส้อบบญัชีคณุวิสสตุา เพราะไม่ไดต้่อเนื่อง
ตอ้งนบัใหม่ และดูจากรายงานการประชุมค่าสอบบญัชีขึน้ทกุปี ขอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบช่วยลดค่าสอบบญัชีโดย
อ านวยความสะดวก มีระบบควบคมุภายในท่ีลดจ านวนชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชี ซึ่งเห็นว่าเกณฑใ์นการพิจารณา
คา่สอบบญัชีที่จะยตุิธรรมที่สดุคือจ านวนชั่วโมงในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี”  

ประธานฯ ตอบวา่ ตอ่ไปทกุครัง้จะใหผู้ส้อบบญัชีแสดงจ านวนชั่งโมงการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีประกอบใน
การพิจารณาคา่สอบบญัชีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปรง่ใสและยตุิธรรม  

นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชี อีวาย ตอบขอ้ซกัถามว่า การก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีมาจากชั่วโมงการ
ท างานจริงๆ และยินดีที่แจง้จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาค่าสอบบญัชี 
นายช านิ จันทรฉ์าย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ขอบคุณคุณสถาพรในแนวคิดนี ้คือให้
คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารฝ่ายจดัการ สนบัสนนุและให้อ านวยความสะดวกกบัผูส้อบบญัชีเพื่อเป็นการลดชั่วโมงการ
ท างานของผูส้อบบญัชีและลดคา่สอบบญัชีไปดว้ย  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “ขออนญุาตเพิ่มเติมวาระนีจ้ะอนุมตัิแต่ขอเป็นกรอบตามที่เสนอมา
โดยแจง้ประมาณการชั่วโมงการปฏิบตัิงานดว้ย ถา้ใชจ้ านวนชั่วโมงจรงินอ้ยกวา่ก็ลดคา่สอบบญัชีลง แตถ่า้ใชจ้ านวนชั่งโมง
เพิ่มขึน้ก็จ่ายเพิ่มเหตผุลความจ าเป็นเพื่อความยตุิธรรม” 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ กลา่ววา่ “ค่าสอบบญัชียงัสงูอยู่ มีการขึน้ทกุปี แต่บริษัทไม่ไดม้ีกิจกรรมเยอะ
ขึน้ ผลการด าเนินงานก็ลดลง อยากใหใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายอื่นท่ีไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีระดบันี”้   

นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ขออนญุาตท่านประธานครบั ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบขออธิบายวา่คา่สอบบญัชีจากประสบการณข์องผมเอง ถา้ธุรกิจดี สว่นใหญ่ปริมาณ transaction ก็จะ
เพิ่มขึน้  ผูส้อบบญัชีก็จะใชเ้วลาชั่วโมงท าการมากขึน้ กับธุรกิจที่ไม่ค่อยดี ก็จะตอ้งท างานเพิ่มขึน้อีกแบบหนึ่ง เช่น RPC 
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ผูส้อบบญัชีจ าเป็นตอ้งท างานเพิ่มขึน้คือประเมินการดอ้ยคา่  ทกุปีทางคณะกรรมการการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการตอ้งเจรจา
กบัผูต้รวจสอบบญัชีมาก บรษัิทจะตอ้งจดัท าการประเมินถึงขอ้เท็จจริงว่าเห็นควรจะดอ้ยค่าหรือไม่ และผูส้อบบญัชีก็ตอ้ง
รว่มตรวจทานและเห็นชอบผลการประเมินดว้ย เป็นงานเพิ่ม ที่ยงัไม่รวมปริมาณงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายสถานีบริการ
น า้มนัที่เพิ่มขึน้ ซึ่งค่าสอบบัญชีไม่ไดข้ึน้ตามอัตราเงินเฟ้อ แต่ขึน้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้ีการเชิญส านกังานสอบบญัชี รายอื่นๆขนาดกลาง 2-3 ราย ท่ีอยูใ่นรายช่ือของ SEC แตไ่มส่ามารถมารบังาน
ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทฯได ้เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ ในไทยมีจ านวนบริษัทฯที่จดทะเบียนกับ SET เกือบ 500 
บริษัท ยงัไม่รวม MAI  ทกุบริษัทที่จดทะเบียนจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑม์าตรฐานบญัชีใหม่หมด งานตรวจเพิ่มขึน้แต่
บคุคลากรผูส้อบบญัชีก็มีไม่เพียงพอ ผลิตไม่ทนั บริษัทฯไดพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีตามปริมาณงานจริง ตามที่คณุสถาพร
แนะน าตอ่ไปก็จะดจู านวนชั่วโมงการปฏิบตัิของผูส้อบบญัชี และถา้แนวทางในการลดชั่วโมงการท างาน โดยพิจารณาระบบ IT 
และระบบควบคมุภายใน   

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ  จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้
เขา้รว่มประชมุเพิ่ม ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 534,404,227 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 18,012 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ขอ้ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 

ประธานฯ ไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุ สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
การเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทในครัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้รกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส ์ตาม
ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25 ขอ้ 26 และขอ้ 32 เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั โดยใหใ้ช้
ขอ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน ดงันี ้

 “ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
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เป็นประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ  
 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียง
เทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ประธานกรรมการหรอืประธานในที่ประชุมอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้โดยใหป้ฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด” 

 “ข้อ 26. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบ ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท 
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจ
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมดงักลา่วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนีผู้ม้ีหนา้ที่
จดัการประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูป
ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได”้ 

 “ข้อ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่ง
และเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ต้องรว่มกันรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท” 
 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ จึงเชิญใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยั  
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นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ กลา่ววา่ “ในวาระแกน้ีเ้ดมิที่เราใชเ้ป็นการสง่จดหมายซองสนี า้ตาล ปัจจบุนั
รูปแบบเปลีย่นไป ผมเขา้ใจวา่ถา้ทา่นไดไ้ปปรกึษากลต. เขาเรยีกทา่นไปประชมุหนว่ยงานหมดแลว้ จะมีเป็นแบบเดิมที่เป็น
ซองสนี า้ตาลและก็จะมีเลม่ขาวๆจดหมายเชิญประชมุ กบัอีกแบบหนึง่ ซึง่เป็นกระดาษ 2 แผน่ ซึง่ดถูกูผูถื้อหุน้มากครบั โดย
กระดาษ 2 แผน่นีจ้ะไมม่ีหนงัสอืมอบอ านาจ เป็นแคว่าระการประชมุกบั คิวอารโ์คดที่ใหม้าลงทะเบียนเทา่นัน้ ผมเรยีนถาม
ว่าระบบ 2 แบบนีใ้ครเป็นคนแนะน า เขาบอก กลต.เป็นคนแนะน า สรา้งความเดือดรอ้นคือคนชราเขาจะมอบฉนัทะมอบ
ไมไ่ด ้ตอ้งดาวนโ์หลดเอกสารขึน้มาก่อนแลว้เอาใบมอบอ านาจไปพิมพอ์อกมาซึง่เป็นการสรา้งภาระใหก้บัผูถื้อหุน้ทางออ้ม
แตเ่ขาสะดวกคือหนว่ยงานของเขา ผมจึงอยากเรยีนถามวา่ประชมุหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์คือเป็นรูปแบบนีห้รอืไม ่และการท่ี
ทา่นจะเปลีย่นมาใชร้ะบบควิอารโ์คด หรอืสือ่ทางอิเลก็ทรอนิกสน์ี ้ณ ปัจจบุนัในหอ้งนีม้ี wifi สาธารณะแลว้หรอืยงัครบั ในนี ้
เป็น AIS สามารถจบัสญัญาณไดฟ้รีเพราะเป็นตกึ AIS ครบั 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การเพิ่มขอ้ความในขอ้ 26 เป็นการเพิ่มช่องทางการเชิญประชุมทาง email ของการประชุม
คณะกรรมการ 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “อนันีไ้ม่เก่ียวครบั ผมพดูถึงการเปลี่ยนแบบใหม่ของท่านแต่มนั
เก่ียวกบัผมในการประชุมทางสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึน้ในรูปแบบใหม่ ท่านยงัไม่รูเ้ลยมนัมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 
ทางเลขาจะรูแ้ลว้” 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทและผูจ้ัดการทั่วไปสายบริหารและ
การเงิน เป็นผูอ้ธิบาย 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัทและผูจ้ดัการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ชีแ้จงว่า ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ขอความรว่มมือจากบรษัิทวา่สามารถเลอืกใชอ้ีกแนวทางหนึง่ตามทีผู่ถื้อหุน้กลา่วขา้งตน้ คือ ใชค้ิวอารโ์คด้ แตบ่รษัิทเห็นวา่
ยงัมีผูถื้อหุน้บางทา่นทีส่งูวยัหรอืไมส่ะดวกที่จะใชเ้ทคโนโลยีดงักลา่ว บรษัิทจึงมีนโยบายไมใ่ชท้างเลอืกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์
เสนอมา 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กล่าวว่า “คือเหมือนมดัมือชกครบัท่านประธาน เดิมก็บอกว่าขอรณรงค ์
เลอืกที่จะแจกหรอืไมแ่จกก็ไดเ้รือ่งของช ารว่ย แต่ตอนนีเ้ขียนออกมาเลยวา่ของดแจกเป็นค าสั่ง ซึง่เป็นการผิดกฎหมายดว้ย
ครบัทา่นประธาน คือไปลิดรอนสิทธิ เดิมตอนนีด้ปูฏิกิริยาก่อนว่าผูถื้อหุน้เป็นยงัไง สกัพกัก็จะขอใชเ้ลย ผมฝากถึงท่านไป
บอก กลต.ดว้ยว่ามนัไม่ควรท าอย่างนี ้เดิมท่านสง่เป็น CD ก็โง่ 10 กว่าปี เพราะว่าในหอ้งนีไ้ม่มี wifi เพราะตอ้งไปดาว์
โหลดเอง มนัเป็นภาระผม ทา่นก็ตอ้งรองรบั wifi สาธารณะดว้ย ทา่นตอ้งแจกชั่วโมง net-wifi กบั password ดว้ย” 

นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตอบเสริมว่า บริษัทไดบ้นัทึกความเห็นผูถื้อหุน้ไว้
แลว้และจะรบัไปคยุเป็นสือ่ให ้โดยบรษัิทไดบ้รกิารสง่ขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ตามช่องทางปกติอยู ่

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 25 ขอ้ 26 และขอ้ 32 โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้
เขา้รว่มประชมุเพิ่ม ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้มีหุน้รวม 534,422,239 หุน้ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 
ตามที่เสนอ 
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ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 534,416,349 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9988 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทั้งหมด จ านวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธานฯ ไดก้ลา่ววา่ในวาระนี ้จะตอบเรือ่งเรือ่งคดีปตท.วา่คดีที่เราชนะแลว้ปตท.อทุธรณเ์ป็นการอทุธรณไ์ปสู่
ชัน้ฎีกาเลย ไมใ่ช่ชัน้อทุธรณ ์เพราะฉะนัน้จึงเหลอือีกชัน้เดียว จากที่ไดห้ารอืกบัฝ่ายกฎหมายของบรษัิท คิดวา่นา่จะใชเ้วลา
ไม่เกิน 1 ปีก็จะทราบผล ส าหรบัคดีที่บริษัทชนะในชัน้อนญุาโตตลุาการ บริษัทก็ขอใหศ้าลแพ่งบงัคบัเช่นกนั แลว้ปตท.ก็
คดัคา้นและตอ่สูว้า่อนญุาโตฯ ตดัสนิใหบ้รษัิทชนะนีไ้ม่ถกูตอ้ง คดีนีจ้ะมีการสืบพยานอีกครัง้หนึ่ง เดือนมิถนุายนแลว้ก็จบ 
จึงคิดวา่หลงัจากมิถนุายน ภายในสิน้ปี ศาลชัน้ตน้นา่จะตดัสนิ หากมีการอทุธรณอ์ีกก็ไปในฎีกาอีกเช่นกนั โดยประธานฯมี
ความเห็นวา่ทัง้ 2 คดีนีใ้นระยะเวลา 1-2 ปีน่าจะทราบผล นอกจากนีม้ีคดีที่บริษัทเพิ่งเริ่มฟ้องอนญุาโตฯ เรียกค่าเสียหาย
จากการท าผิดสญัญาอีก 100 กวา่ลา้นบาท คดีนีเ้พิ่งจะเริม่ โดยจะมีการใหก้ารครัง้แรก วนัที่ 19 เมษายน นี ้สว่นคดีอื่นยงั
ไมม่ีความคืบหนา้อะไร 

ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม 
นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า “ผมขอยอ้นความ อนญุาโตตลุาการอาจจะเรียกไม่ถกูตอ้งขออภยั

ดว้ย อนัแรกสดุก็ตดัสินออกมาว่า RPC ตอ้งจ่าย 1,500 แลว้ก็จบตรงนัน้ แลว้ก็ไปอุทธรณ ์แลว้ก่อนหนา้นีเ้ขาเขียนว่า
อนญุาโตตลุาการเป็นท่ีสิน้สดุใช่หรอืไมค่รบั”  

ประธานฯ ตอบวา่ ในสญัญาเขียนวา่ค าตดัสนิของอนญุาโตฯ เป็นท่ีสิน้สดุ แตใ่นทางกฎหมายของประเทศเรามี
ช่องทางที่ใหผู้ร้อ้งสามารถรอ้งไปสูศ่าลแพง่ได ้

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ กล่าวว่า “ถา้เป็นอย่างนีผ้มคิดว่าก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าถา้เราไปท า
สญัญาแลว้ตอ้งเก่ียวเนื่องกบัอนญุาโตตลุาการแลว้มนัไมส่ิน้สดุจริง เราอย่าไปท าถึงเวลาไปฟ้องศาลแพ่ง ศาลอาญาปกติ
ดีกวา่ครบั เพราะสดุทา้ยก็ไปท่ีฏีกา” 

ประธานฯ กลา่วว่า  ขณะที่เจรจาท าสญัญา ไม่รูจ้ักค าว่าอนุญาโตตุลาการ โดยมุ่งแต่ธุรกิจ แต่ทราบว่าเป็น
คณะที่จะท าใหม้ีการตดัสนิเรว็ขึน้ มีผูเ้ช่ียวชาญที่รูจ้กัธุรกิจเฉพาะ บรษัิทไดร้บัค าอธิบายแบบนัน้ 

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามตอ่วา่ “เรือ่งอทุธรณ ์คือที่ทา่นประธานพดูวา่เดือนมิถนุายนจะไปอะไรครบั” 
ประธานฯ ตอบวา่ สว่นนีเ้ป็นคดีใหมท่ีบ่รษัิทรอ้งอนญุาโตฯ อีกคดีหนึง่ เพราะในสญัญาระบไุวอ้ยา่งนัน้ 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “ไปรอ้งอนัใหม่รอ้ยกว่าลา้น แลว้อนัเก่า 1,500 เราตอ้ง

อทุธรณ ์ที่ผมตอ้งถามเพราะผมตอ้งการยอ้นวา่ มนังงอยูด่ีๆมาตรงนีเ้สรจ็ แลว้ตอ้งไปแพง่อีก ผมอยากรูว้า่จะไปทางไหนต่อ
แลว้จะไปกระทบกบัตวัเลขในบญัชีหรอืไม ่เพราะ 1,500 ถา้สมมตุิวา่เรายอมจบ ถา้จบตอนนี ้หรอืไมจ่บ เพราะผมเขา้ใจว่า
ที่ผา่นมาเราเคยไปฟอ้งเป็นหมื่นลา้นเลย ทางแพง่นีม้นัไปอยูต่รงไหน ที่เราเคยฟอ้ง เพราะทกุวนันีผู้ถื้อหุน้เขาก็รออยู”่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คดีแรกที่ตดัสนิไปแลว้ บรษัิทฟอ้งเรยีกคา่เสยีหายหมื่นกวา่ลา้นบาท อนญุาโตฯตดัสนิไดม้า 
1,600 ลา้นบาท สว่นคดีทีบ่รษัิทถกูปตท. ฟอ้ง 1,500 ลา้นบาท อนญุาโตฯ ตดัสนิมาแลว้วา่ใหบ้ริษัทจ่าย และเมื่อวนัศกุรท์ี่
ผา่นมาศาลแพง่ตดัสนิใหย้กเลกิค าตดัสนิของอนญุาโตฯ 1,500 ลา้นบาท 
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นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ กลา่ววา่ “ขออนญุาตแทรก คือ 1,500 ฝ่ังเขายก สว่นฝ่ังเรา” 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่วา่ คดีก าลงัเดินหนา้ตอ่ สว่นแพง่เป็นคดีที่ศาลแพง่ใหห้ยดุพิจารณาไวก้่อน เมื่อไดผ้ลอนญุา

โตฯ แลว้คอ่ยไปเดินตอ่ คดีแพง่นัน้บรษัิทฟอ้งไป 9,000 กวา่ลา้นบาท คดีนัน้หยดุมาตัง้แตต่น้ 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “ก็เท่ากับฝ่ังเขาสามารถที่จะท าอะไรต่อไดอ้ีกหรือไม่ครบั 

หมายถึงตวั 1,500 ที่ออกมาแลว้วา่ไมต่อ้งจ่าย” 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่  ปตท.สูต้อ่ไปสูฎี่กา 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ ถามต่อว่า “ถา้เช่นนัน้อย่างนีต้วัเลขที่อยู่ในบญัชีเราคงไม่ตอ้งไปท าอะไรกับ

มนั คาอยูใ่นบญัชีอยา่งนัน้ก่อน” 
ประธานฯ ตอบวา่ ตวัเลขในบญัชีท าอะไรไมไ่ด ้
นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “แลว้ฝ่ังเรา 1,600 กบัอีก 20,000 ก็ยงัไมม่ีค  าตดัสนิอะไรออกมา” 
ประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ มลูคา่ฟอ้งรอ้ง 20,000 ลา้นบาท แต่ค าตดัสินมาให ้1,600 ลา้นบาท ซึ่งยงัไม่จ่ายบริษัท

ขอบงัคบัอยู ่แตป่ตท.ก็แยง้วา่ค าตดัสนิไมถ่กูตอ้ง ซึง่ก าลงัจะสืบพยานในเดือนมิถนุายนนี ้ซึ่งคิดว่าคงจบค าใหก้าร รอการ
ตดัสนิในศาลชัน้ตน้คาดวา่จะภายในปีนี ้

นายเสง่ียม ศิรพินิชสธุา ผูถื้อหุน้ ถามตอ่วา่ “ดเูหมือนมี 2 ขา ถา้สมมตุิวา่ชนะเราก็ไมต่อ้งจ่าย 1,500 แลว้ตวั 1,600”  
ประธานฯ ตอบวา่  ขึน้อยูก่บัค าตดัสนิของผูพ้ิพากษา 
นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อว่า “แนวโนม้ของเรากรณีที่ดีที่สดุของเราคือ 1,500 เราไม่จ่าย 

1,600 ที่เขาตอ้งจ่ายเรา ถา้ดีที่สดุเราก็อาจจะได ้1,600 และ 1,500 ไมต่อ้งจ่าย ถกูตอ้งไหมครบั” 
นายช านิ จนัทรฉ์าย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตอบเสรมิวา่  ตามหลกัการกรณีที่ดีที่สดุนา่จะเป็น

เช่นนัน้ แตเ่รือ่งนีม้ีประเด็นเรือ่งของเวลา ความเห็นนีไ้มไ่ดก้า้วลว่งศาลหรืออนญุาโตฯครบั แต่ทกุกระบวนการตอ้งใชเ้วลา
ทัง้นัน้ ออกจากอนญุาโตฯ แลว้ไปท่ีศาลแพง่ แลว้ขา้มไปที่ชัน้ฎีกาเลย แตก็่ยงัไมแ่น่ไมน่อนวา่จะยตุิเมื่อไหร ่

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ “เป็นไปไดไ้หมครบัวา่จะมีการเยียวยากนัในลกัษณะที่ว่าตอนนีอ้ะ
โรเมติกส ์เป็น PTTGC คอนเดนเสทที่เป็นกากที่เราเคยเอามาใชป้ระโยชนเ์ขาเอาไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไหมเผ่ือผูถื้อหุน้จะได้
ไปถามเวลาไปประชมุ PTTGC วา่ตรงนีม้ีรายไดแ้ลว้ไม่ขายให ้RPCG เอาอะไรมาชดเชยรายไดต้รงนีแ้ละเป็นไปไดไ้หมว่า
ถา้ต่อท่อเปิดป๊ัป ทุกอย่างกลบัมาเหมือนเดิมมีความเป็นไปไดแ้ค่ไหน โอกาสที่เราจะได ้run วงการอีกครัง้หนึ่งมีความ
เป็นไปไดห้รอืไมค่รบั” 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่  PTTGC สรา้งโรงงานทีเ่หมือนบรษัิท โดยมีขนาดประมาณ 50,000 บารเ์รล สว่นของบรษัิท
ก าลงัการผลิตแค่ 12,000 บารเ์รล ซึ่งไดเ้ดินเครื่องจกัรแลว้ตัง้แต่ปีที่บริษัทหยดุ ภายหลงัจากที่หยดุสง่วตัถดุิบใหบ้ริษัท ก็
เดินของตวัเองเลย 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วตอ่วา่ “อยา่งนัน้โอกาสที่เราจะใชก็้คงไมไ่ดแ้ลว้” 
ประธานฯ ตอบวา่ มีโอกาสนอ้ยมาก 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วว่า “เรียกว่าของเขา supply demand เขาก็หมดละไม่มีเหลือที่จะใหเ้รา

ดว้ยเลยใน 12,000 ที่วา่นี”้ 
ประธานฯ แสดงความเห็นวา่ หากมองในแง่ดีทีส่ดุคือ PTTGC เพิ่มมากกวา่ 50,000 บารเ์รลทีม่ีก าลงัการผลติอยู ่

และไมอ่ยากสรา้งโรงงานเพิ่มอีก จึงอาจจะมีหวงัมาขายวตัถดุิบใหบ้รษัิท ทัง้นีเ้ป็นเพียงแคค่วามเห็นซึง่โอกาสมีนอ้ย 
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ประธานฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้ทา่นอื่นสอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านที่ไดส้ละเวลามารว่มประชุม และที่ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และกลา่วปิดประชมุ 
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